

S/O กลยุทธ์เชิงรุก	S/T กลยุทธ์เชิงรับ
<p>๙. พัฒนาความเป็นผู้นำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา(S๓,O๑)</p> <p>๑๐. จัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนตามสภาพของพื้นที่ (S๗,O๓-๔)</p> <p>๑๑. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนมากขึ้น (S๑,๔, O ๑-๕)</p> <p>๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน มีบทบาทในจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตามวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ (S๑,๔, O๑-๕)</p> <p>๑๓. ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและประชาชนในแต่ละอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เล่นกีฬาอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด (S๓+O๒+O๓)</p> <p>๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ อย่างสม่ำเสมอในทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (S๑+S๒+S๓+O๒+O๓+O๔)</p> <p>๑๕. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการในรูปแบบสื่อการเรียนการสอน (S๑+S๔+O๑+O๔)</p> <p>๑๖. พัฒนาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (S๔+O๑)</p>	<p>๑๒. ให้ความรู้เท่าทันการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน การรับมือสถานปัญหา การเปลี่ยนแปลงวัตถุนิยม</p> <p>ค่านิยม ภัยธรรมชาติโรคระบาด (S๒-๔, T๑,๓)</p> <p>๑๓. สนับสนุนให้หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชนจ้างงานคนพิการผู้สูงอายุในชุมชนตามความสามารถและความเชี่ยวชาญภูมิปัญญา (S ๒-๔,T๕-๖)</p> <p>๑๔. กำหนดมาตรการ การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมในชุมชน (S๒-๓,T๑-๓)</p> <p>๑๕. พัฒนาลานกีฬาในท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพเพียงพอในพื้นที่ ทุกชุมชนในแต่ละอำเภอให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการในการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน (S๓+T๓)</p> <p>๑๖. พัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชน มีส่วนเล่นในการออกกำลังกาย (S๑+S๒+S๓+S๔+T๔+T๕)</p> <p>๑๗. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้เยาวชนและผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย ด้วยกิจกรรมนันทนาการเพื่อก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค (S๑+S๒+S๓+T๒)</p> <p>๕. สร้างเครือข่ายการดำเนินงานโครงการร่วมกับสถานศึกษาเพื่อนำเอากีฬามาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในแก่เยาวชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน(S๑+S๒+S๔+T๔+T๕)</p>

W/O กลยุทธ์เชิงแก้ไข	W/T กลยุทธ์เชิงป้องกัน
<p>๑. จัดทำแผนขอสนับสนุนงบประมาณจังหวัดมาดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง (W๒,O๓)</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน การให้ขวัญกำลังใจ (W๔,O๓)</p> <p>๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริการตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการพัฒนาตามกลุ่มวัย (W๓,W๗,O๖)</p> <p>๔. ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดการบูรณาการการส่งต่อ การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน (W๑,O๑)</p> <p>๕. สนับสนุนการผลิต สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ (W๒,O๑,O๕)</p> <p>๖. ส่งเสริมการดูแลเด็กทุกช่วงวัย ผู้สูงวัย คนพิการ และผู้ที่ต้องการตามความจำเป็น</p>	<p>๑. ส่งเสริมการใช้ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในประเด็นสุขภาพและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (W๗-๘,O๔)</p> <p>๒. ส่งเสริมหลักสูตรเร่งรัดเพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพื่อทดแทนการขาดแคลนบุคลากรทุกวิชาชีพ (W๑-W๖,O๕)</p> <p>๓. ส่งเสริมกระบวนการผลิตครูและสรรหาครูที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (W๒,T๗)</p> <p>๔. ให้งานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมแก่คนพิการและผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส (W๖-๘,T๖)</p> <p>๕. ส่งเสริมการความรู้และเทคนิคการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสวัสดิการสังคม (W๔, T๔)</p>

W/O กลยุทธ์เชิงแก้ไข	W/T กลยุทธ์เชิงป้องกัน
<p>๗. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านสวัสดิการสังคม (W๒-๔, O๑-๔)</p> <p>๘. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบบริการเอื้อและอำนวยความสะดวกให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ (W๒,๔-๖, O๓-๔)</p> <p>๙. พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ควบคู่กับการเป็นอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) เพื่อขับเคลื่อนการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน (W๓+O๔)</p> <p>๑๐. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการออกกำลังกายขึ้นพื้นฐานและ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย เพื่อสร้าง ความ ตั อ ง ก า ร ใน ก า ร ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยให้กลายเป็นวิถีชีวิต (W๒+O๑)</p> <p>๑๑. พัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ และทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว ให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (W๔+O๓)</p> <p>๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมหรือมหกรรมกีฬาการออกกำลังกาย (Sports events of Life) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาทุกภาพส่วน (ทุกเพศ ทุกวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) (W๒+O๔)</p>	<p>๖. ส่งเสริมให้มีโครงการถนนสายกีฬา โดยให้ทุกอำเภอมีการจัดกิจกรรมถนนสายกีฬา ซึ่งจะเปิดถนนเล่นกีฬา สัปดาห์ละ ๑ วัน (W๓+W๔+T๒+T๔)</p> <p>๗. สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อวิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย รวมทั้งมีความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุในการออกกำลังกาย (W๒+T๑)</p> <p>๘. ประชาชนทุกภาพส่วนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๐ (W๓+W๔+T๒+T๕)</p>

๔. ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย กระจายอยู่ทุกอำเภอ</p> <p>๒. มีทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม-ประเพณี ศาสนา และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์</p> <p>๓. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าอย่างอุดมสมบูรณ์ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เช่น หน่อไม้ เห็ดนานาชนิด พืชผักพื้นเมือง</p> <p>๔. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสำหรับการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และพืชอัตลักษณ์</p> <p>๕. มีการจดทะเบียนสินค้า GI เช่น ถั่วลายเสือ ผ้าทอขนแกะ (อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์การจดทะเบียน) กระเทียม ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างการแก้ไขคำขอ</p> <p>๖. มีลุ่มน้ำสำคัญและแหล่งน้ำสาขาจำนวนมาก เหมาะสำหรับการส่งเสริมด้านการเกษตร</p> <p>๗. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จำนวน ๓ แห่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน ๒ แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ๒ แห่ง เชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในอันดับต้นๆของประเทศ เช่น พระตำหนักปางตอง ปางอุ๋ง นาชั้นบันไดในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เป็นต้น</p> <p>๘. มีการขับเคลื่อนโครงการเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พมพ. ๓๐ หมู่บ้านและหมู่บ้าน ยามชายแดน ๔ หมู่บ้าน) โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน คู่ขนานกับการส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพ (ตามแผนแม่บทโครงการเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐</p> <p>๙. ประชาชนมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน</p>	<p>๑. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างจำกัด</p> <p>๒. พื้นที่ในการทำเกษตรมีน้อย ทำให้มีการบุกรุกทำลายป่า เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นที่ทำกิน ส่งผลกระทบให้เกิดหมอกควันไฟป่า ภัยแล้ง (ฤดูแล้ง) ดินโคลนถล่ม (ฤดูฝน) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้</p> <p>๓. หน่วยงานภาครัฐขาดการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน และประชาชน</p> <p>๔. กระบวนการส่งเสริมอาชีพ รายได้ ไม่ครบวงจร</p> <p>๕. กรอบแนวคิดการประกอบอาชีพเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไม่กล้าออกนอกกรอบแนวคิด</p> <p>๖. ชุมชน ผู้นำชุมชน ไม่เข้มแข็ง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง</p> <p>๗. ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ ขาดทักษะฝีมือ</p> <p>๘. แรงงานภายในจังหวัดไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือ ขาดทักษะฝีมือ</p> <p>๙. ไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือปฏิทินการท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตลอดทั้งปี</p> <p>๑๐. ขาดการพัฒนาบุคลากรนำเที่ยวผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ</p> <p>๑๑. ประชาชนขาดทักษะและปัจจัยในการประกอบอาชีพ ขาดการรับรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการประมง (สภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถทำการประมงขนาดใหญ่ได้ ทำได้เพียงกิจกรรมด้านประมง เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง บ่อพลาสติก บ่อซีเมนต์ เป็นต้น)</p> <p>๑๒. ประชาชนยังขาดความตระหนักความเข้าใจ ความสนใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อสร้างสินค้าระดับคุณภาพมาตรฐาน(Maehongson Premium) สู่ตลาดสากล</p> <p>๑๓. เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ ไม่สามารถต่อรองราคาได้ ฟังพาท้อค้าคนกลาง ขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน ทำให้ประสบปัญหาการขาดทุน</p>

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑๐. มีผลิตภัณฑ์ otop ผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลาปาซีพี ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นของแต่ละชาติพันธุ์ที่เป็นอัตลักษณ์จำนวนมาก</p> <p>๑๑. มีไก่พันธุ์พื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ เนื้อนุ่ม หนึ่งบาง กระดูกเล็ก รสชาติอร่อย</p> <p>๑๒. มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้</p> <p>๑๓. มีการรวมกลุ่มระบบสหกรณ์</p>	<p>๑๔. เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ยังขาดความเข้มแข็ง ขาดองค์ความรู้ และประสบการณ์ ในการดำเนินงาน ทำให้ประสบปัญหาการขาดทุน</p> <p>๑๕. เกษตรกรไม่มีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อลดต้นทุนหรือเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>๑๖. เกษตรกรไม่เปลี่ยนแปลงพืชในการเพาะปลูก ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และใช้สารเคมีสูง</p> <p>๑๗. สินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับการผลิต เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ มีรายได้น้อยไม่พอใช้จ่าย</p> <p>๑๘. ในพื้นที่ยังมีการผลิตไก่ สุกร โคเนื้อ ยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ต้องนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากต่างจังหวัด ไม่มีห่วงโซ่เลี้ยงสัตว์</p> <p>๑๙. มีการนำเข้าผักจากต่างจังหวัดจำนวนมาก เช่น ผักกาด คะน้า พืชผักชนิดต่าง ๆ</p> <p>๒๐. สัตว์เศรษฐกิจ เช่น โค กระบือ ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p>

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
<p>๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๘๐) เปิดโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ประกอบด้วย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเกษตร - อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - การท่องเที่ยว - โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล - ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ - เศรษฐกิจฐานราก - การเติบโตอย่างยั่งยืน - การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ - การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 	<p>๑. กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็ว กระแสบริโภคนิยมและกระแส วัฒนธรรมจากภายนอก ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น</p> <p>๒. ผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๓. ภาวะเศรษฐกิจของโลกและประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น น้ำมัน ไฟฟ้า เกิดปัญหาค่าครองชีพ</p> <p>๔. ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านอาชีพภายในจังหวัดและต่างจังหวัด เช่น ภาคการเกษตร เป็นต้น</p> <p>๕. การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น หมอกควันไฟป่า อุทกภัยดินโคลนถล่ม เป็นต้น</p> <p>๖. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้การค้าขายสินค้าและบริการดำเนินการได้ไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๗. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๘. องค์ประกอบของความยากจน ส่วนหนึ่งเกิดจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้การ</p>

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
<p>- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</p> <p>๓. แผนปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านเศรษฐกิจ - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ด้านสาธารณสุข - ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ - ด้านสังคม - ด้านพลังงาน <p>๔. แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ - การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม <p>๕. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p>๖. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์</p> <p>๘. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาคาความยากจน และการทำกินในเขตป่า (คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน) โดยน่านโยบายคทช. ซึ่งสามารถแก้ปัญหาคาการจำแนกพื้นที่ทำกินของประชาชน และพื้นที่ป่า และมีโครงการพัฒนาคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างรายได้ เช่น โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นต้น</p> <p>๙. รัฐบาลมีนโยบายขยายระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๑๐. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนโยบายการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๑๑. แผนบริหารจัดการน้ำ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารจัดการน้ำของจังหวัด</p> <p>๑๒. มีนโยบายในการจัดตั้งโครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพิ่ม จำนวน ๖ พื้นที่ ใน ๓ อำเภอ (เมืองแม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปาย)</p> <p>๑๓. ส่วนราชการมีการส่งเสริมและผลักดันสินค้าเกษตร ให้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้า GI</p> <p>๑๔. การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของภาครัฐมากขึ้น</p>	<p>พัฒนาเป็นไปอย่างจำกัด ดิกระเบียบ กฎหมายป่าไม้</p> <p>๗. การขับเคลื่อนนโยบาย “คนอยู่ร่วมกับป่า” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีขั้นตอนและเงื่อนไขระเบียบปฏิบัติ ข้อกฎหมาย ของทางราชการ ที่ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาพื้นที่ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๑๐. ส่วนราชการ ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๑๑. ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและการอบรมทรัพยากร</p>

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
<p>๑๕. มีโครงการต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ สร้างคนอยู่ร่วมกันไว้ และพัฒนาส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีตลาดนำการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย บ้านห้วยน้ำใส ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เป็นต้น</p> <p>๑๖. มีสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้</p> <p>๑๗. กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ในการบริโภคอาหารปลอดภัย (Green Food) และรองรับ สังคมผู้สูงอายุ (รักสุขภาพ)</p> <p>๑๘. มีฐานข้อมูลพัฒนาตามแบบชี้เป้า (TPMAP)</p> <p>๑๙. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ ทำให้ได้รับความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน</p> <p>๑๗. ระบบขนส่งภาคเอกชน มีการขยายบริการครอบคลุมทุกอำเภอ และเกิดการแข่งขันด้านบริการขนส่ง</p> <p>๑๘. สัตว์เศรษฐกิจ เช่น โค กระบือ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงครอบคลุมทุกพื้นที่และหลากหลายชนิด อาทิ แพะ แกะ เป็นต้น</p> <p>๑๙. พืชเศรษฐกิจทางเลือก พืชระยะสั้น พริก กระเทียม หอมแดง มันญี่ปุ่น กัญชง พืชระยะยาว ลิ้นจี่ป่าขิด เงาะ ชา โกโก้ อะโวคาโด</p> <p>๒๐. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนรายตำบลแบบบูรณาการ</p> <p>๒๑. สร้างห้องเย็นเพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร</p>	

S/O กลยุทธ์เชิงรุก	S/T กลยุทธ์เชิงรับ
<p>๑. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล (S๑-S๖,S๙,O๑-O๔,O๖)</p> <p>๒. เพิ่มรายได้ สร้างเศรษฐกิจแก่ประชาชนและชุมชน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการสื่อสาร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอนุรักษ์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (S๑-S๖,S๑๐-</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (S๓,S๙,T๑,T๖)</p> <p>๒. ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา สายพันธุ์พืชและสัตว์พื้นถิ่น เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน(S๑๐,S๑๑,S๑๒,T๔)</p> <p>๓. ส่งเสริมช่องทางการตลาดยุคใหม่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าจากภูมิปัญญา (S๑๐,T๗)</p> <p>๔. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้า</p>

<p>๑๒,๐๑-๐๔,๐๘,๐๑๐,๐๑๑,๐๑๒,๐๑๓) ๓. ขยายผลองค์ความรู้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สู่ชุมชน เป้าหมาย (S๗,S๘-๐๕) ๔. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร และอาหาร (S๔,๐๑-๐๔,๐๑๐) ๕. ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทาง ชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (S๑-S๖,S๑๐- S๑๒,๐๓,๐๔,๐๑๒) ๖. สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการส่งเสริมให้ชุมชน ผลิตอาหาร เชื่อมโยงตลาดชุมชน โครงการเกษตรอาหาร กลางวัยในโรงเรียน หรือโครงการอื่น ๆ เพื่อให้ชุมชนมี รายได้และมีอาหารพอเพียงต่อการบริโภค ไม่พึ่งพาสตลาด ภายนอก (S๓,S๔,S๕,S๖,S๙-S๑๒,๐๑-๐๔,๐๕-๐๑๐,๐๑๕)</p>	<p>การเกษตรที่สามารถจดสินค้า GI ภายในจังหวัดและ ต่างจังหวัด (S๕,T๔)</p>
--	--

W/O กลยุทธ์เชิงแก้ไข	W/T กลยุทธ์เชิงป้องกัน
<p>๑. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การแปรรูป และการ ประมง ให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ (W๑๖,W๑๗,๐๑- ๐๔,๐๘,๐๑๑,๐๑๒) ๒. ยกย่องคุณภาพสินค้าด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความ ต้องการ ของ ตลาด (W๘,W๑๒,W๑๓,๐๑-๐๔) ๓. ส่งเสริมช่องทางการตลาดรองรับการผลิต โดยประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร กับภาคเอกชน โดยการสนับสนุนความร่วมมือจากภาครัฐ (W๖-W๙,๐๑-๐๔) ๔. พัฒนาความเข้มแข็งของตลาดชุมชน โดยการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนภาครัฐ และภาคเอกชน (W๖-W๘,W๑๓,๐๑๕) ๕. ส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการและการแก้ไข ปัญหา พื้นที่ ทำ กิ น ของ ประชาชน ให้ ทน ต่อ การพัฒนา (W๑,W๒,๐๑-๐๔,๐๖)</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาคุณภาพการ ผลิตด้วยระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ (W๖W๑๐,T๔) ๒. พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน (W๑๔,W๑๕,T๑)</p>

๕. ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑. มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกสุดของประเทศไทย บ้านแม่สามแลบซึ่งสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในแนวคิด “อาทิตยอัสดงที่สระกินรี”</p> <p>๒. จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้และภูเขามาก ทำให้มีลักษณะทางสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น เป็นเมืองแห่งทะเลหมอกซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสทะเลหมอกได้ตลอดช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว</p> <p>๓. ลักษณะพื้นที่ทางธรณีวิทยาประเภทถ้ำ เหมาะกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม อันเป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่หลากหลายกระจายอยู่ทุกอำเภอ</p> <p>๔. มีโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจำนวนมากที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ</p> <p>๕. มีแม่น้ำสาละวิน ซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศที่สวยงามทางธรรมชาติ สะอาดบริสุทธิ์และพันธ์ปลาน้ำจืดที่หลากหลาย</p> <p>๖. มีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ และแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่ประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญและไม่มีกลิ่นกำมะถัน</p> <p>๗. มีแหล่งภูโคลนสุขภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของโลก</p> <p>๘. มีสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ที่โดดเด่น</p> <p>๙. มีถ้ำทะเลที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย (๑๓ กิโลเมตร)</p> <p>๑๐. มีแหล่งอารยธรรมมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ อายุ ๑๓,๐๐๐ ปี</p> <p>๑๑. มีแหล่งประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ เกี่ยวกับเส้นทางถอยทัพญี่ปุ่น</p> <p>๑๒. มีทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่น และมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น</p> <p>๑๓. มีท่าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเนปิดอร์ เมืองหลวงใหม่ของประเทศเมียนมา ๒๒๐ กิโลเมตร และสามารถเข้าสู่เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คือเมืองลอยก่อ เมืองมณฑลทะเลย์ เมืองตองอู เมืองพินเว</p>	<p>๑. แหล่งท่องเที่ยวมีระยะทางที่อยู่ห่างไกล ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้นได้ (๑ - ๒ วัน)</p> <p>๒. ปริมาณและศักยภาพของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ</p> <p>๓. การให้บริการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้ตามมาตรฐาน</p> <p>๔. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ ป้ายบอกทาง, ห้องน้ำสาธารณะ, จุดแวะพักสำหรับนักเดินทาง</p> <p>๕. ฤดูกาลการท่องเที่ยวมีระยะเวลาสั้น (นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาว)</p> <p>๖. ไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือปฏิทินการท่องเที่ยวที่สามารถมาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทั้งปี</p> <p>๗. ขาดสื่อเทคโนโลยีในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๘. ขาดจุด Landmark ที่สำคัญของจังหวัด</p> <p>๙. ไม่มี Master plan หรือแผนแม่บทในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน</p>

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
<p>๑. มีนโยบายป่าสนทนากการของเขตป่าสงวนแห่งชาติ</p> <p>๒. มีระเบียบรองรับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในสำนักอุทยาน</p> <p>เขตป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา ๒๓</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๔. แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๕. แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง</p> <p>๖. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p>๗. นโยบายสำคัญของรัฐบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย - การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค <p>๘. นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก - การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต <p>๙. ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม</p> <p>๑๐. นโยบายการบริหารจัดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) โดยระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง ๒ เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน</p>	<p>๑. การบริหารจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัด และหมอกควันข้ามแดนระหว่างประเทศยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ทำให้ค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว (เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน)</p> <p>๒. ภัยธรรมชาติในฤดูฝน ดินโคลนถล่ม ต้นไม้โค่นล้ม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว</p> <p>๓. สัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด</p> <p>๔. จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และนโยบายการควบคุมสถานการณ์การแพร่เชื้อส่งผลกระทบต่อตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและตัดสินใจยกเลิกกิจการ</p>

S/O กลยุทธ์เชิงรุก	S/T กลยุทธ์เชิงรับ
<p>๑. สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ (S๑๓, O๓ - O๖)</p> <p>๒. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรม เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (S๑ - S๓, S๕ - S๖, S๙, O๑ - O๒)</p> <p>๓. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการนำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่อสร้างสรรค์ (S๘, S๑๐, S๑๑, O๔)</p> <p>๔. พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตร สุขภาพ ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตชาติพันธุ์ (S๑ - S๑๓, O๑ - O๙)</p> <p>๕. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรม วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (C-POT) (S๑๓, O๖)</p> <p>๖. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ระหว่างประเทศและต่างประเทศ (S๑๓, O๑ - O๙)</p>	<p>๑. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน (Green Season) และช่วงฤดูหนาว (High Season) โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (S๑ - S๑๓, T๑)</p> <p>๒. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ รวมทั้งจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดใกล้เคียง และต่างประเทศ (S๑ - S๑๓, T๒ - T๓)</p>

W/O กลยุทธ์เชิงแก้ไข	W/T กลยุทธ์เชิงป้องกัน
<p>๑. พัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวและบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ (W๒ - W๓, O๕ - O๖)</p> <p>๒. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางท่องเที่ยว (W๔, O๓ - O๗)</p> <p>๓. พัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้สามารถท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตลอดทั้งปี (W๖, O๓ - O๖, O๙)</p>	<p>๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง และสามารถเข้าพักได้ในระยะยาว (Long Term) (W๑, T๒)</p> <p>๒. เพิ่มเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารเพื่อเตือนภัยธรรมชาติให้แก่นักท่องเที่ยว (W๗, T๔)</p>

W/O กลยุทธ์เชิงแก้ไข	W/T กลยุทธ์เชิงป้องกัน
<p>๔. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนารัฐกิจกาการท่องเที่ยว และการพัฒนาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (W๗, O๓ - O๖)</p> <p>๕. ร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันพัฒนาโครงการสายการสื่อสารให้ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด (W๑๐, O๗)</p> <p>๖. จัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (W๙, O๓ - O๑๐)</p> <p>๗. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาให้เป็นจุด Landmark ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (W๘, O๓ -๖, O๙)</p> <p>๘. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายรวมทั้งสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นที่รู้จักเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนักท่องเที่ยวและสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว (W๖, W๘, O๓ - ๖, O๙)</p>	

๖. ด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑. จังหวัดมีมาตรการเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติมาโดยตลอด เนื่องจากตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน และเพื่อผลักดันให้เกิดสิทธิในการรับบริการจากภาครัฐ และเป็นกำลังคนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>๒. สถานการณ์คดีอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราส่วนจำนวนการเกิดคดี เกี่ยวกับจำนวนการจับกุม ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๓. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหมู่บ้านยามชายแดน</p> <p>๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการถอดบทเรียนและมีแผนการทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอุบัติเหตุตามเทศกาลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดทำ และปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนเผชิญเหตุเป็น</p>	<p>๑. มีบุคคลไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นประชากรแฝงในพื้นที่เป็นจำนวนมาก</p> <p>๒. การปราบปรามยาเสพติดขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจ การสกัดกั้นยาเสพติดขาดบุคลากรในการแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>๓. ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบปัญหาความยากจน รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าประชากรในภาคเหนือและทั้งประเทศ และเข้าไม่ถึงสิทธิหรือไม่ทราบสิทธิที่ควรจะได้รับ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ขาดโอกาสในการศึกษา จึงไม่มีความรู้ที่จะใช้ในการประกอบอาชีพ จึงอาจจะถูกชักจูงไปในแนวทางที่ผิดกฎหมายได้ง่าย เช่น การลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาในประเทศไทย การค้ามนุษย์</p> <p>๔. ความมั่นคงด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน</p>

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>ประจำทุกปี</p> <p>๖. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการถอดบทเรียนการป้องกันและ</p> <p>อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลอย่างสม่ำเสมอ (ปีใหม่ สงกรานต์) สามารถนำไปเป็นแนวทางสาธารณสุขอื่นได้</p> <p>๗. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน</p> <p>๘. หน่วยงานของรัฐมีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและด้านการป้องกันตนเอง รวมถึงการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการเตรียมการหรือการเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ความไม่มั่นคง</p> <p>๙. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อการข่าว</p> <p>๑๐. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการบูรณาการในการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด ๕ พรบ. หลัก (ยาเสพติด , หลบหนีเข้าเมือง, ค้าอาวุธสงคราม , ป่าไม้, สิ้นค้าหนีภาษี)</p> <p>๑๑. หน่วยงานด้านความมั่นคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทหารเมียนมา</p> <p>๑๒. ชุมชนสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนตระหนักในความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและผลกระทบ จึงให้มีการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีการรวมตัวกันเพื่อหาทางป้องกัน ซึ่งปรากฏว่ามีหลายแห่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ</p> <p>๑๓. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันธัญญา รักษาและศูนย์บำบัดรักษา ยาเสพติดประจำภูมิภาคมีการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความพร้อมครอบคลุมและเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชน</p> <p>๑๔. มีการกระจายอำนาจโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ท้องถิ่นและชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑๕. มีการบูรณาการด้านข้อมูล และการตรวจสอบสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว</p> <p>๑๖. ความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ทันทั่วถึง</p> <p>๑๗. มีการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล</p> <p>๑๘. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม</p>	<p>๕. ขาดการจัดระบบแรงงาน</p> <p>๖. ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังขาดความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณสุข (ช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย)</p> <p>๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณสุข</p> <p>๘. ไม่มีระบบการสื่อสารที่มีมาตรฐานในการเฝ้าระวังติดตามและแจ้งเตือนภัยเพราะพื้นที่อยู่ห่างไกล</p> <p>๙. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในบางเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไข เกิดการร่วมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ</p> <p>๑๐. ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน</p> <p>๑๑. ปัญหาการทำลายป่าไม้ เพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร</p> <p>๑๒. การขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเตือนภัยด้านความมั่นคง</p> <p>๑๓. พื้นที่แนวชายแดนมีช่องทางธรรมชาติทำให้ ขบวนการค้าอาวุธสงครามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>๑๔. ผู้ค้ายาเสพติดปรับรูปแบบในการลำเลียงยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงจุดตรวจ/จุดสกัด</p> <p>๑๕. การโจรกรรมรถในพื้นที่เพื่อส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๑๖. โครงสร้างของปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากตัวปัญหาเองมีความสลับซับซ้อนนับวันจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยากแก่การแก้ไขเพราะรากเหง้าของปัญหาเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคลและความไร้จิตสำนึก</p> <p>๑๗. ปัญหาสังคมไทยในเชิงโครงสร้างยังขยายตัวและส่งผลทำให้ปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนประสบปัญหาด้านจิตใจ ด้านอาชีพและรายได้บางส่วนหันไปใช้ยาเสพติดและค้ายาเสพติดรวมทั้งปัญหาค่านิยมเรื่องวัตถุนิยมบริโภคนิยม และอิทธิพลในระดับต่างๆ</p> <p>๑๘. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขาดความถูกต้องและความน่าเชื่อถือทำให้ไม่สามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้อย่างทันเหตุการณ์</p> <p>๑๙. ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านกฎหมายมีน้อย</p> <p>๒๐. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ</p>

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑๙. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการจัดการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒๐. การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>๒๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการตั้งจุดตรวจถาวร ในทุกเส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าสู่จังหวัดได้ ได้แก่ ด้านแม่ยะ อ.ปาย , ด้านผามอน อ.ปางมะผ้า , ด้านแม่อุคอ อ.ขุนยวม , ด่านหน้าถ้ำ อ.แม่สะเรียง , ด้านแม่สวด และด่านห้วยกึ่ง อ.สบเมย</p>	<p>๒๑. การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐยังมีน้อย</p> <p>๒๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๒๓. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒๔. การคมนาคมในพื้นที่ ใช้เวลาในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอย่างจุดหนึ่งเป็นเวลานาน เป็นการช่องทางหนึ่งที่น่าจะทำให้มีการก่ออาชญากรรมขึ้น</p> <p>๒๕. นายจ้าง สถานประกอบการ ไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย</p>

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
<p>๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” : แผนแม่บทยุทธศาสตร์ความมั่นคง</p> <p>๒. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักซ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน ๖ หมู่บ้าน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า และอำเภอแม่สะเรียง</p> <p>๓. การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศ</p> <p>๔. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก สามารถนำมาช่วยในการทำงานด้านความมั่นคงได้ อาทิเช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อาชญากรรม การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก กินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว ฯลฯ การติดตั้งเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ จ. แม่ฮ่องสอน เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องสแกนยาเสพติด (ความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติ และสาธารณสุข)</p> <p>๕. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการสาธารณสุขอย่างชัดเจน (จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น)</p> <p>๖. การขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจเรื่องสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทุกระดับอย่างทั่วถึง</p> <p>๗. การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการจัดการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน</p>	<p>๑. มีกลุ่มเครือข่ายอิทธิพลที่เป็นผู้ทำการผลิตและจำหน่ายยาเสพติด สามารถหาซื้อได้ในราคาไม่แพง เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งผลิตในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา (ราคาเม็ดละ ๑๐ - ๔๐ บาท อำเภอโซนเหนือ) และ (ราคาเม็ดละ ๔๐ - ๑๐๐ บาท อำเภอโซนใต้) กลุ่มขบวนการยาเสพติดที่เป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดภายนอกประเทศ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ได้แก่ กลุ่มมูเซอ กลุ่มอาข่า กลุ่มม้ง กลุ่มไทยใหญ่ กลุ่มจีนฮ้อ และกลุ่มว้า เป็นต้น ทำให้เป็นเครือข่ายครอบครัวใหญ่เข้มแข็งยากต่อการกวาดล้างทำลาย</p> <p>๒. มีกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาศัยโอกาสและช่องทางในการจำหน่ายยาเสพติดในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศที่แฝงตัวมาในลักษณะนักท่องเที่ยวในพื้นที่</p> <p>๓. รูปแบบการลำเลียงซุกซ่อนยาเสพติดที่พบตามพื้นที่ชายแดนและผ่านจากอำเภอ/หมู่บ้านจากจังหวัดใกล้เคียงมีหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยช่องทางธรรมชาติหรือความชำนาญเส้นทางเดินเท้าหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. สภาพภูมิประเทศของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทุกอำเภอ เป็นป่าภูเขาทิวกันดารเอื้ออำนวยต่อการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดของผู้ชำนาญทาง และมีการใช้กองกำลังคุ้มกันในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ชายแดนแม่ฮ่องสอน</p>

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
<p>๘. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัย</p> <p>๙. มีแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ</p> <p>๑๐. รัฐบาลให้ความสำคัญในการหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ยกระดับรายได้ และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง</p> <p>๑๑. องค์กรหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาตรวจเยี่ยม และสนับสนุนให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ</p> <p>๑๒. การประสานงานกับทหารเมียนมาบริเวณแนวชายแดนทำให้ได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านการกระทำ ความผิด การก่ออาชญากรรมตามแนวชายแดน(TBC)</p> <p>๑๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและมีความพยายามในการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว</p> <p>๑๔. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และการปฏิบัติงานด้านแรงงานต่างด้าว</p>	<p>๕. การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประกอบกับภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดน จึงทำให้การป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเป็นไปด้วยความยากลำบาก</p> <p>๖. สถานการณ์เกิดรัฐประหารในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้เกิดการต่อต้านและเกิดความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน ทำให้มีผู้อพยพหนีภัยจากการสู้รบ และส่งผลกระทบต่อราษฎรไทยในพื้นที่ชายแดน</p> <p>๗. ความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนที่แตกต่างกัน</p> <p>๘. การเกิดสาธารณภัยและภัยพิบัติ</p> <p>๙. ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม</p> <p>๑๐. ปัญหาภัยคุกคามด้านโซเชียล Social media</p> <p>๑๑. การเกิดโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙, โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ เป็นต้น</p> <p>๑๒. การลักลอบค้าอาวุธสงครามตามแนวชายแดนให้กับชนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมา</p> <p>๑๓. การเคลื่อนย้ายแรงงาน</p> <p>๑๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือเมียนมา ทำให้มีการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่อง และประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทย เนื่องจากคนในจังหวัดไม่ประกอบอาชีพบางประเภทและมีค่าแรงสูงกว่าจึงเป็นเหตุให้ ส่งผลให้มีการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน</p> <p>๑๕. การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ส่งผลให้มีคนต่างด้าวอพยพจากประเทศของตนและหนีเข้ามายังประเทศไทย</p> <p>๑๖. กลุ่ม/ขบวนการโจรกรรมรถอาศัยช่องทางธรรมชาติ นำรถที่โจรกรรมไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๑๗. มีพื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติด(ยาบ้า) อยู่ในพื้นที่รัฐฉานที่อยู่ตรงข้ามกับ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ และมีพื้นที่ติดกับ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด(ยาบ้า) ซึ่งมีราคาถูกลง (๑๐-๔๐บาท/เม็ด) ทำให้มีคนที่มีจิตสำนึกต่อสังคมต่ำและหวังโอกาส แสวงหาความร่ำรวยทางลัดเข้าสู่กระบวนการเป็นผู้ล่ำเลียงและจำหน่ายยาเสพติด(ยาบ้า) ในพื้นที่</p> <p>๑๘. การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และกิจการก่อสร้างที่เป็นภาคกิจการหลักของจังหวัดเป็นผลให้นายจ้างต้องจ้างแรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานไทย</p>

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
	<p>๑๙. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่เป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อน เป็นส่วนใหญ่ และมีอาณาเขตติดต่อกับเพื่อนบ้าน จึงทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยถาวร โดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม</p> <p>๒๐. ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน</p> <p>๒๑. แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภาษา และไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้</p> <p>๒๒. สังคมยังมีความขัดแย้งทางด้านความคิดอยู่บ้างและอาจมีความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย</p> <p>๒๓. รูปแบบการก่ออาชญากรรมมีความสลับซับซ้อนจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีแนวโน้มเป็นอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น</p> <p>๒๔. การเผยแพร่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในสังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์</p> <p>๒๕. ขั้นตอนการนำแรงงานเข้าสู่ระบบยุ่งยาก ไม่สอดคล้องกับพื้นที่</p> <p>๒๖. ประสบปัญหาการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากการขออนุญาตใช้พื้นที่</p> <p>๒๗. การคมนาคมที่ยากลำบาก</p> <p>๒๘. ค่านิยม ความเชื่อของชาวบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการใช้ยาเสพติด ยาบ้า เพื่อเพิ่มกำลังในการทำงาน (เกษตรกรรม) ในฤดูเพาะปลูก ,ผื่นเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ และช่วยบรรเทาความเจ็บป่วย</p>

S/O กลยุทธ์เชิงรุก	S/T กลยุทธ์เชิงรับ
<p>๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (S๔ ,O๑)</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา (S๓,O๓)</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม (S๓,O๒)</p> <p>๔. การพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ (S๑,O๑)</p>	<p>๑. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (S๒,S๑๐,T๑,T๒,T๓,T๔)</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหมู่บ้านยามชายแดน (S๓,T๔,T๕)</p> <p>๓. เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย (S๓,T๗)</p> <p>๔. พัฒนาศักยภาพของประชาชนตามแนวชายแดนให้มีความพร้อมรับมือและรับผลกระทบจากภัยการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน (S๓,T๖)</p>

S/O กลยุทธ์เชิงรุก	S/T กลยุทธ์เชิงรับ
<p>๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือด้านบริหารจัดการสาธารณสุขทุกภาคส่วน (S๕,S๖,O๕,O๖,O๗)</p> <p>๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ในการจัดการสาธารณสุข (S๕,O๖,O๗)</p> <p>๗. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล (S๕,S๖,O๗,O๘)</p> <p>๘. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (S๗,S๘,O๙)</p> <p>๙. การส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน (S๗,S๘,O๑๐,O๑๑)</p> <p>๑๐. การเฝ้าระวังตามแนวชายแดนมีการปฏิบัติอย่างเข้มข้น (S๓,S๙,S๑๐,S๑๑,O๑๒)</p> <p>๑๑. ประชาสัมพันธ์โทษการจ้างแรงงานต่างด้าวมืดกฎหมายผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดีย (S๑๕,S๑๖,S๑๗,O๗,O๑๓,O๑๔)</p>	<p>๕. สร้างระบบเตือนภัยด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (S๔,S๕,S๖,T๘,T๑๑)</p> <p>๖. การถอดบทเรียนสาธารณสุขและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดให้ครอบคลุมทุกภัย (S๔,T๘)</p> <p>๗. การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ (S๕,T๘)</p> <p>๘. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการข่าว (S๙,T๑๒,T๑๔)</p> <p>๙. การพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลอย่างทันการณ์ (S๘,S๙,T๑๐,T๒๔)</p> <p>๑๐. เสริมสร้างการรับรู้ให้กับอาสาสมัครแรงงาน เกี่ยวกับ การ จ้ าง แรง งาน ต่าง ต่ า ว ถูก ก ก ฎ ห ม า ย (S๑๕,T๕,T๖,T๑๓,T๑๔,T๑๕,T๑๘,T๑๙)</p> <p>๑๑. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้นของเจ้าหน้าที่(S๑๐,S๑๗,T๕,T๖,T๑๓,T๑๔,T๑๕,T๑๘,T๑๙)</p>

W/O กลยุทธ์เชิงแก้ไข	W/T กลยุทธ์เชิงป้องกัน
<p>๑. แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติโดยการเร่งรัดการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย (W๑,O๑)</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักซ์และขยายผลไปยังพื้นที่เสี่ยงอื่นๆต่อไป (W๓,W๔,O๒)</p> <p>๓. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข (W๖,W๗,O๔)</p> <p>๔. พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณสุข (W๖,W๘,O๔,O๖)</p> <p>๕. สร้างความรับรู้และความเข้าใจในการจัดการสาธารณสุขกับประชาชน (W๖,O๗)</p> <p>๖. วางระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณสุขสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (W๗,W๘,O๗,O๘)</p> <p>๗. ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (W๓,W๑๐,W๑๑,O๑๐,O๑๑)</p> <p>๘. การพัฒนาระบบเพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยต่างๆ (W๑๒,O๗)</p>	<p>๑.สนับสนุนการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เช่น ลาดตระเวนตามแนวชายแดน ป้องกัน สกัดกั้น จับกุม ยาเสพติด รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และเรื่องอาชญากรรม ในกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยง(W๒,W๓,W๑๖,W๑๗,T๑,T๓,T๔)</p> <p>๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันและปราบปรามภัยด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ (W๒,W๑๙,T๑,T๒,T๗,T๑๖,T๒๓)</p> <p>๓. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงแรงงานต่างด้าวมืดกฎหมายเข้าเมือง (W๓,T๕,T๖)</p> <p>๔. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อลดผลกระทบจากสาธารณสุข (W๖,T๘)</p> <p>๕. สนับสนุนการสร้างหลุมหลบภัยหรือบังเกอร์ เพื่อป้องกันการสูญเสีย กรณีเกิดเหตุความรุนแรงจากชายแดน (W๖,W๗,T๖,T๘)</p> <p>๖. พัฒนาระบบสื่อสารให้มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ (W๘,T๘)</p> <p>๗. พัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (W๗,T๘)</p>

W/O กลยุทธ์เชิงแก้ไข	W/T กลยุทธ์เชิงป้องกัน
<p>๙. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับแรงงาน (W๑๙, O๑๔)</p> <p>๑๐. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (W๑๙, W๒๒, O๑)</p> <p>๑๑. เสริมสร้างศักยภาพของสถานีตำรวจชุมชน หน่วยบริการประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล (W๒๔, O๑)</p>	<p>๘. มีระเบียบรองรับในเรื่องพื้นที่ที่เป็นเขตป่าอนุรักษ์ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ (W๑๐, W๑๑, T๒๖)</p> <p>๙. พัฒนาศักยภาพบุคลากร/การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับมวลชน/ชุมชน ให้เข้าร่วมการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน (W๙, T๑๘, T๑๙)</p> <p>๑๐. สกัดกั้นการลักลอบค้าอาวุธสงครามให้กับชนกลุ่มน้อยบริเวณแนวชายแดน (W๑๓, T๑๒)</p> <p>๑๑. จัดกำลังพลลาดตระเวนบริเวณแนวชายแดน ชุม/สกัดกั้นจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบค้ายาเสพติด (W๑๔, T๑๓, T๑๗)</p> <p>๑๒. จัดกำลังพลลาดตระเวนบริเวณแนวชายแดน สกัดจับกุม/ขบวนการโจรกรรมรถดำเนินคดีตามกฎหมาย (W๑๕, T๑๖)</p> <p>๑๓. จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การขออนุญาตทำงาน และโทษของการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (W๕, W๒๕, T๑๓, T๑๔, T๑๕, T๑๘, T๑๙)</p> <p>๑๔ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกชนิดเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว (W๕, T๑๓, T๑๕, T๑๖)</p>

๓.๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

“แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

พันธกิจ

๑. แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

๓. พัฒนาอาชีพ รายได้ให้กับประชาชน โดยยึดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และจัดสรร

ที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

๔. พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน

๖. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน

เป้าประสงค์รวม

๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย การสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ และการค้าชายแดน

๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาคน สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ

๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

๓.๒.๓ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. เส้นทางสายหลักได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (๑๐๐ กิโลเมตร)

๒. ร้อยละของการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.) ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๑๐๐)

๓. จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง (๘,๐๓๑ จุด)

๔. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับอาชีพและรายได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ร้อยละ ๒๕)

๕. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (ผ่านเกณฑ์ ๑๒ ตัวชี้วัด)

๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ ๑๕)

๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ ๑๕)

๘. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เทียบกับค่าย้อนหลัง ๓ ปี (ร้อยละ ๒๕)

๓.๒.๔ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่

ตัวชี้วัด

๑. เส้นทางสายหลักได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (๑๐๐ กิโลเมตร)
๒. ร้อยละของเส้นทางสายรองในหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยว/ชุมชนได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๑๐๐) (๕๒ หมู่บ้าน)
๓. จำนวนหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น (๒๕ หมู่บ้าน) (ร้อยละ ๑๐๐)
๔. จำนวนหมู่บ้านที่ขอใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (๑๐ หมู่บ้าน) (ร้อยละ ๑๐๐)
๕. จำนวนหมู่บ้านที่การขยายพื้นที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เพิ่มขึ้น (จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน) (ร้อยละ ๑๐๐)
๖. จำนวนของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้และเพียงพอเพิ่มขึ้น (๓๐๐ ครัวเรือน) (ร้อยละ ๑๐๐)
๗. ร้อยละความยาวพื้นที่ลุ่มเสี่ยงได้รับกั้นป้องกันการกัดเซาะ (๑๕,๑๒๐ เมตร) (ร้อยละ ๑๐๐)

แนวทางการพัฒนา

๑. ยกระดับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดิน) ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานปลอดภัย
๒. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมสายรองและเส้นทางสัญจรในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวให้มีสภาพดีและมีความปลอดภัย
๓. ขยายเขตไฟฟ้าหรือส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนให้ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
๔. ขยายสัญญาณโทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๖. ก่อสร้างฝาย ปรับปรุงซ่อมแซมฝายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำการอุปโภคบริโภค
๗. สถานที่ราชการและชุมชนในพื้นที่ริมตลิ่ง ริมแม่น้ำ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ ๑ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง ๘,๐๓๑ จุด
๒. จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เกินมาตรฐานลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี (๓๒ วัน)

แนวทางการพัฒนา

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อควบคุมมลพิษในช่วงวิกฤตในระยะเร่งด่วนเพื่อควบคุมพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละออง โดยใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single command)
๒. การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยมีแนวทางการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เป็นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีแนวทางการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

๔. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า รวมทั้งการเก็บขนและใช้ประโยชน์เศษวัสดุในป่า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการวัสดุเชื้อเพลิง ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทดแทนการเผาป่า สร้างวงจรตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากไฟป่าและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน

๕. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร

เป้าประสงค์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินเพื่อรักษาคุณภาพดินให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรกรรม ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร
๒. ร้อยละของการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.) ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ต่อปี (ร้อยละ ๑๐๐)

แนวทางการพัฒนา

๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ถูกต้อง ลดการชะล้างพังทลายของดินและการเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ของดิน
๒. ส่งเสริม พัฒนา และขยายผลองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ใน ๖ มิติ เพื่อให้คนมีอาชีพและคงวิถีชีวิตสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
๓. การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.) ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างป่าสร้างรายได้ให้ชุมชน

เป้าประสงค์ที่ ๓ ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับระบบนิเวศที่สมบูรณ์

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของพื้นที่ป่าคงสภาพ (ร้อยละ ๘๕.๑๗)
๒. ร้อยละของส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๕ ต่อปี (ร้อยละ ๒๕)

แนวทางการพัฒนา

๑. การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า
 ๒. การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า รวมทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่ป่า
 ๔. การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์
 ๕. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น
 ๖. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เป้าประสงค์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ทั้งในระดับชาติและระดับลุ่มน้ำ อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนแผนงาน/โครงการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ผ่านการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้วง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ร้อยละ ๙๐)

๒. จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติลดลง รวมทั้งลดความสูญเสียทาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓๕๓ หมู่บ้าน)

๓. ร้อยละของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการ ใช้ประโยชน์ (ร้อยละ ๘๐)

แนวทางการพัฒนา

๑. หน่วยงานในพื้นที่สามารถพัฒนาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มี ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐) ทั้งระดับชาติและระดับลุ่มน้ำ ใน ๖ ด้าน คือ ๑) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ๒) การสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต ๓) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ๔) การจัดการคุณภาพน้ำและ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ๕) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ๖) การบริหารจัดการ

๑.๑) พื้นที่ในชุมชนชนบท เมือง ได้รับการพัฒนา ขยายเขต และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปา ครบทั่วทั้งพื้นที่ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มให้ได้มาตรฐาน

๑.๒) ส่งเสริม พัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ รณรงค์ลดการใช้น้ำในทุกภาคส่วน และจัดหาแหล่งน้ำใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้มีน้ำต้นทุนที่เพียงพอสำหรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในอนาคต

๑.๓) ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนบำรุงรักษาแหล่งเก็บกักน้ำให้มีศักยภาพพร้อมใช้งาน

๑.๔) อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ รักษาสมดุลระบบนิเวศ จัดการคุณภาพน้ำ ในชุมชนก่อนระบายออกสู่แม่น้ำลำคลอง และกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำ

๑.๕) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม สร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล เพื่อป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

๑.๖) เสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปรับปรุง กฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทำแผน ติดตามและ ประเมินผล รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๒. การป้องกันภัยพิบัติ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง โดยใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อประชาชนในพื้นที่

๓. การจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสม และการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสม

เป้าประสงค์ที่ ๕ การบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๒๐ ต่อปี (ร้อยละ ๑๐๐)

แนวทางการพัฒนา

๑. การคัดแยกประเภทขยะตามแหล่งกำเนิด ลดปริมาณขยะและคัดแยกตามหลัก ๓ R การใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรมในการรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์

๒. การบริหารจัดการขยะตามหลักวิชาการรวมถึงการรวบรวมและขนส่งไปจัดการ

๓. การพัฒนาภาวะเปียบของท้องถิ่น
๔. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะ และการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการสร้างแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เป้าประสงค์ที่ ๑ : ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง และภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์

๑. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลดลงร้อยละ ๑๐
๒. ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ปีพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้แก่ ร้อยละ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ และ ๙๘ ตามลำดับ
๓. ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปีพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้แก่ ร้อยละ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๐ และ ๓๒ ตามลำดับ
๔. ร้อยละ ๗๕ หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์คุณภาพครบ ๕ ครั้ง ตามเกณฑ์
๕. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ปีพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้แก่ ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ และ ๑๐๐ ตามลำดับ
๖. ร้อยละเด็กปฐมวัย / วัยเรียน สูงดีสมส่วน ดังนี้
 - ๖.๑ ร้อยละเด็กปฐมวัย อายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน
 - ๖.๒ ร้อยละเด็กวัยเรียน อายุ ๖-๑๔ ปี สูงดีสมส่วน
๗. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการภาครัฐเพิ่มขึ้น
๘. จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่อาศัยมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้นปีละ ๒๕๐ หลัง
๙. ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ อย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๐

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
๓. พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. พัฒนาระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๗. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๘. ส่งเสริมและพัฒนา ที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ให้กับ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๙. พัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ โดยเน้นให้เยาวชน และประชาชน เกิดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

๑๐. ส่งเสริม การจัดกิจกรรมหรือมหกรรมกีฬารอกำลังกาย (Sports events) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ ทุกภาพส่วน (ทุกเพศ ทุกวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส)

เป้าประสงค์ที่ ๒ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์

๑. ร้อยละประชากรช่วงอายุ ๑๕-๕๙ ปี สามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ (ร้อยละ ๙๕)

๒. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมชายหญิง ช่วงอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (๗ ปี)

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและประชาชนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้

๒. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรงสมวัย

เป้าประสงค์ที่ ๓ : บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กร ภาคีเครือข่าย เข้มแข็ง และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์

๑. ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

๑. เสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ

๓. พัฒนาและส่งเสริมผู้นำการออกกำลังกายและอาสาสมัครกีฬา เพื่อขับเคลื่อนการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การพัฒนาอาชีพและรายได้

เป้าประสงค์ที่ ๑ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

ตัวชี้วัด :

๑. จำนวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง ร้อยละ ๓ ต่อ ปี (ร้อยละ ๑๕)

๒. ร้อยละครัวเรือนที่กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (ร้อยละ ๙๕)

แนวทางการพัฒนา :

๑. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง ให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่

๒. ส่งเสริมให้ชุมชนผลิตอาหาร ให้พอเพียงต่อการบริโภค ไม่พึ่งพาตลาดภายนอก

๓. ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีส่วนร่วมของชุมชน

๔. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

เป้าประสงค์ที่ ๒ ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตร และสินค้านอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่มาตรฐานตลาดนำการผลิต

ตัวชี้วัด :

๑. จำนวนแปลง/ฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ต่อปี (ร้อยละ ๒๕)

๒. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ ร้อยละ ๕ ต่อปี (ร้อยละ ๒๕)

๓. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับอาชีพและรายได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี) ร้อยละ ๕ ต่อปี (ร้อยละ ๒๕)

๔. จำนวนครัวเรือนมีการออมเงิน จำนวน ๑๓,๑๙๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๐๐)

แนวทางการพัฒนา :

๑. การจัดทำแผนชุมชนโดยเน้นให้มีการจัดการกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้

๒. ยกระดับอาชีพภาคการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ และประมง)

๓. ยกระดับอาชีพนอกภาคการเกษตร อาชีพระยะสั้น

๔. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๕. ยกระดับรายได้เกษตรกร โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่มมูลค่าให้ได้มาตรฐาน (GI, GAP, ฯลฯ)

๖. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตร การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จดทะเบียนสินค้า GI ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์สินค้าเด่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

๗. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการสื่อสาร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่

เป้าประสงค์ที่ ๓ ขยายผลองค์ความรู้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สู่ชุมชนเป้าหมาย

ตัวชี้วัด :

๑. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้ตามแนวพระราชดำริน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (๘,๘๕๘ ครัวเรือน) (ร้อยละ ๑๐๐)

แนวทางการพัฒนา :

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

๒. ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สู่ชุมชนเป้าหมาย

เป้าประสงค์ที่ ๔ การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการ

ตัวชี้วัด :

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝีมือแรงงาน ร้อยละ ๕ ต่อปี (ร้อยละ ๒๕)

แนวทางการพัฒนา :

๑. ส่งเสริมการเพิ่มด้านทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการ

๒. ส่งเสริมการมีงานทำ การสร้างรายได้ของแรงงาน และผู้ประกอบการ

๓. เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะในการทำงานเพื่อการมีงานทำให้กับนักศึกษา และเยาวชน

๔. พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

๕. ส่งเสริมระบบประกันสังคมภาคบังคับและภาคสมัครใจ
เป้าประสงค์ที่ ๕ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าชายแดน และพัฒนาสินค้าบริการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตัวชี้วัด :

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ ๑๕ ต่อปี
(ร้อยละ ๗๕)

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ ๒) จากปีก่อนหน้า (ร้อยละ ๑๐)

แนวทางการพัฒนา :

๑. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรม วิสาหกิจชุมชน และ
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (C-POT)

๒. ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา สายพันธุ์พืชและสัตว์พื้นถิ่น เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

๓. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าของฝากของที่ระลึกและการบริการ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๔. การพัฒนาระบบการผลิตภัตตาคารทางเกษตร OTOP และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
รายตำบลแบบบูรณาการ

๕. ส่งเสริมและเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพื่อรองรับการตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๖ ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด :

๑. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓๐ ต่อปี (ร้อยละ ๑๕๐)

๒. ร้อยละของการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.) ร้อยละ ๓๐ ต่อปี (ร้อยละ ๑๕๐)

แนวทางการพัฒนา :

๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน

๒. การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.)

๓. ส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินของประชาชนให้ทันต่อ
การพัฒนา

๔. สร้างอาชีพทางเลือกทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

๕. การส่งเสริมการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ใน
แต่ละชุมชน (ความสูง คุณภาพดิน)

เป้าประสงค์ที่ ๗ การบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้

ตัวชี้วัด :

๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาใน
พื้นที่เป้าหมาย (๒๕ หน่วยงาน)

๒. จำนวนผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ (๗๐ ครั้ง)

๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (ร้อยละ ๑๐๐)

แนวทางการพัฒนา :

๑. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย โดยการนำระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ไปใช้

๓. ขยายการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๔. การจัดทำฐานข้อมูลรายแปลงเพื่อแยกพื้นที่ทำกินกับพื้นที่ป่าให้ชัดเจน (แต่ละหมู่บ้านปลูกพืชอะไร ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณการผลิต)
๕. การจัดทำ Master plan การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
๖. สร้างทีมเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามประเมินผล War-room

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ ๑ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตร สุขภาพ ชุมชน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาติพันธุ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ ๓ ต่อปี (ร้อยละ ๑๕)
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของของนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๒ ต่อปี (ร้อยละ ๑๐)
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๒ ต่อปี (ร้อยละ ๑๐)

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตร สุขภาพ ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชาติพันธุ์
๒. พัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากร ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว และบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก หัตถกรรมพื้นบ้าน และการบริการของชุมชน รวมทั้งจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดใกล้เคียง และเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศ
๔. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย รวมทั้งสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นที่รู้จักเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนักท่องเที่ยวและสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว

๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๒ พัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ ๓ ต่อปี (ร้อยละ ๑๕)
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๒ ต่อปี (ร้อยละ ๑๐)
๓. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อการพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมทางการท่องเที่ยว (ระดับ ๔.๕)

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้น และวัฒนธรรม เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
๒. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
๓. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนว

ชายแดน

เป้าประสงค์ที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น

ในสังคม

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (จังหวัด ปีละ ๖ กิจกรรม, อำเภอบีละ ๑๒ กิจกรรม เวลา ๕ ปี รวมเป็น จังหวัด ๓๐ กิจกรรม อำเภอบีละ ๔๒๐ กิจกรรม)

๒. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ประชาชน (ปีละ ๓๐๐ ราย รวม ๕ ปี รวมเป็น ๑,๕๐๐ คน)

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์

๒. ส่งเสริมการดำเนินการของจิตอาสาและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน ความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนหมู่บ้านติดชายแดนที่มีหลุมหลบภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี (ปีละ ๑๒ หมู่บ้าน จากหมู่บ้านติดชายแดนทั้งหมด ๕๖ หมู่บ้าน และบ้านบริวาร ๔ หมู่บ้าน)

๒. จำนวนตำบลรวบรวมพลเรือนที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕ ต่อปี (ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ต่อปี) (จำนวนพื้นที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น ๒๙ แห่ง)

๓. จำนวนหมู่บ้านยามชายแดนที่มีการจัดระบบการติดต่อประสานงานเพื่อติดต่อกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ (หมู่บ้านยามชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี ๔ หมู่บ้าน)

๔. จำนวนแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี (ปีละ ๔๖๕ ราย รวม ๕ ปี เท่ากับ ๒,๓๒๕ ราย) (ยอดสะสมจำนวนแรงงานต่างด้าว ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖,๓๒๗ ราย)

๕. จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี (๑๒๕ แห่ง ต่อปี รวม ๕ ปี เท่ากับ ๖๒๕ แห่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานประกอบการ ทั้งสิ้น ๘๗๘ แห่ง)

๖. ระบบรักษาความปลอดภัยในจุดผ่อนปรนครบทั้ง ๕ แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ติดตั้งกล้องวงจรปิด)

๗. จำนวนหมู่บ้านที่มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี (๘๓ หมู่บ้าน ต่อปี รวมทั้งสิ้น ๔๑๕ หมู่บ้าน)

๘. จำนวนหมู่บ้านที่ห่างไกลในอำเภอสบเมย ที่มีราษฎรเข้าร่วมเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้านชายแดนในพื้นที่ห่างไกล (จำนวน ๓ หมู่บ้าน)

๙. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ ๕

แนวทางการพัฒนา

๑. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

๓. จัดระบบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔. การเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหมู่บ้านชายแดน

เป้าประสงค์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสร้างระบบเตือนภัย

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑๐๐ เปอร์เซนต์)
๒. จำนวน ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง (จากประกาศพื้นที่ประสบเหตุสาธารณภัย ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๖๓ มีจำนวน ๓๑๒ หมู่บ้าน)
๓. มีศูนย์กลางบัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จำนวน ๑ ศูนย์)
๔. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ปีละ ๓๕ แห่ง รวม ๕ ปี เท่ากับ ๑๗๕ โรงเรียน)

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. สร้างระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงสาธารณภัย
๓. ลดระดับความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากสาธารณภัย

เป้าประสงค์ที่ ๔ หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหมู่บ้านยามชายแดนสามารถพึ่งตนเองได้

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนคณะกรรมการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ ที่ได้รับการอบรม จำนวนปีละ ๔-๕ หมู่บ้าน (๕ ปี ครอบคลุมหมู่บ้าน (หมู่บ้าน พมพ.มีทั้งสิ้น ๕๔ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้ว ๓๑ หมู่บ้าน คงค้าง ๒๓ หมู่บ้าน))
๒. จำนวนคณะกรรมการหมู่บ้านในหมู่บ้านยามชายแดน ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๐ ต่อปี (ขั้นต่ำหมู่บ้านละ ๑๐-๑๒ คน)

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นที่พึ่งแก่ราษฎรในหมู่บ้านและพื้นที่ได้
๒. ให้องค์ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหมู่บ้านยามชายแดน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง

เป้าประสงค์ที่ ๕ หมู่บ้าน/ชุมชน/สถานประกอบการ/โรงเรียน ปลอดภัยยาเสพติด

ตัวชี้วัด

๑. คงสถานะเดิมและจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ของจำนวน หมู่บ้านระดับเผ่าละวังทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) (จำนวน๓๗ หมู่บ้านต่อปี รวม ๕ ปี เท่ากับ ๑๘๕ หมู่บ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้านสีขาว ทั้งหมด ๓๗๒ หมู่บ้าน)
๒. ร้อยละเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการสีขาว (ปีละ ๒๐ แห่ง รวม ๕ ปี เท่ากับ ๑๐๐ แห่ง)
๓. ปริมาณผู้เกี่ยวข้องและปริมาณยาเสพติดทุกประเภทในพื้นที่ลดลง (ร้อยละ ๒๐ ต่อปี รวม ๕ ปี เท่ากับร้อยละ ๑๐๐)
๔. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้น (ภายใน ๕ ปี ทุกโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE (๓๑๔ โรงเรียน))
๕. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการร้อยใจรักฯไปประยุกต์ใช้ ปีละ ๕ หมู่บ้าน รวม ๕ ปี เท่ากับ ๒๕ หมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนา

๑. สนับสนุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. การบำบัดฟื้นฟู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓. สนับสนุนการใช้ชุมชนบำบัดในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๔. สนับสนุนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

เป้าประสงค์ที่ ๖ แก้ไขปัญหาสถานะบุคคล**ตัวชี้วัด**

๑. จำนวนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขปัญหามาจากจำนวนผู้มีสิทธิยื่นขอสัญชาติและสถานะเข้าเมือง โดยขอด้วยกฎหมาย (ผู้มีคุณสมบัติขอสัญชาติและสถานะ ๒๙,๕๔๘ ราย ดำเนินการแล้ว ๑,๐๓๘ ราย คงค้าง ๒๘,๕๑๐ ราย เฉลี่ยปีละ ๕,๗๐๒ ราย) (ดำเนินการให้ได้ร้อยละ ๑๐๐)

๒. จำนวนข้อมูลบุคคลไร้สถานะ (ร้อยละ ๒๐ ต่อปี รวม ๕ ปี เท่ากับร้อยละ ๑๐๐)

แนวทางการพัฒนา

๑. เ่งร็ดการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย
๒. จัดทำข้อมูลทะเบียนบุคคลไร้สถานะที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัด	วิธีการคิดฐานคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ด้านการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน							
เป้าประสงค์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่							
ตัวชี้วัดที่ ๑ เส้นทางสายหลักได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	เส้นทางสายหลักที่ได้รับการพัฒนา : ร้อยละ ๑๖ ของ ความยาว ๖๒๒ กม. (๑๐๐ กม.) (แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน)	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการพัฒนา (๒๐ กม.)	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการพัฒนา (๒๐ กม.)	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการพัฒนา (๒๐ กม.)	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการพัฒนา (๒๐ กม.)	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการพัฒนา (๒๐ กม.)	ร้อยละ ๑๐๐ ของถนนที่ได้รับการพัฒนา (๑๐๐ กม.)
ตัวชี้วัดที่ ๒ ถนนสายรองในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดทั้งปีและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ถนนสายหลักในหมู่บ้าน/ชุมชนใช้การได้ดีตลอดทั้งปี ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนหมู่บ้าน (๕๒ หมู่บ้าน) (สำนัก ๑๖)	ร้อยละ ๑๙ ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา (๑๐ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๑๙ ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา (๑๐ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๑๙ ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา (๑๐ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๑๙ ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา (๑๐ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๑๙ ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา (๑๐ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา (๕๒ หมู่บ้าน)

ตัวชี้วัด	วิธีการคิดฐานคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนหมู่บ้านมีไฟฟ้า	จำนวนหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔ ของหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้า : ๒๕ หมู่บ้าน (๑๐๔ หมู่บ้าน) (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านมีไฟฟ้าเพิ่ม (๕ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านมีไฟฟ้าเพิ่ม (๕ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านมีไฟฟ้าเพิ่ม (๕ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านมีไฟฟ้าเพิ่ม (๕ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านมีไฟฟ้าเพิ่ม (๕ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านมีไฟฟ้าเพิ่ม (๒๕ หมู่บ้าน)
ตัวชี้วัดที่ ๔ จำนวนหมู่บ้านที่ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	หมู่บ้านที่ใช้พลังงานทดแทน + พลังงานทางเลือก ร้อยละ ๑๒ ของหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้า : จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จาก (๑๐๔ หมู่บ้าน) (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค+สง.พลังงานจังหวัด)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านมีพลัง ทางเลือก (๒ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านมีพลัง ทางเลือก (๒ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านมีพลัง ทางเลือก (๒ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านมีพลัง ทางเลือก (๒ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านมีพลัง ทางเลือก (๒ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านมีพลัง ทางเลือก (๑๐ หมู่บ้าน)
ตัวชี้วัดที่ ๕ การขยายพื้นที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เพิ่มขึ้น	หมู่บ้านที่ได้รับบริการขยายสัญญาณโทรศัพท์ ร้อยละ ๑๕ ของหมู่บ้านที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ : จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน จาก (๑๐๔) (โทรศัพท์จังหวัดแม่ฮ่องสอน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านที่ได้รับ สัญญาณโทรศัพท์ (๓ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านที่ได้รับ สัญญาณโทรศัพท์ (๓ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านที่ได้รับ สัญญาณโทรศัพท์ (๓ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านที่ได้รับ สัญญาณโทรศัพท์ (๓ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้านที่ได้รับ สัญญาณโทรศัพท์ (๓ หมู่บ้าน)	ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านที่ได้รับ สัญญาณโทรศัพท์ (๑๕ หมู่บ้าน)
ตัวชี้วัดที่ ๖ คราวเรือนที่มีน้ำประปาสะอาดใช้และเพียงพอเพิ่มขึ้นจำนวนหมู่บ้านขยายเขตเพิ่ม	ขยายเขตประปาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ ของครัวเรือน (๓๐๐ ครัวเรือน จาก ๗,๐๐๐ ครัวเรือน) (การประปาส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนที่ได้ ขยายเขตประปาเพิ่ม (๖๐ ครัวเรือน)	ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนที่ได้ ขยายเขตประปาเพิ่ม (๖๐ ครัวเรือน)	ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนที่ได้ ขยายเขตประปาเพิ่ม (๖๐ ครัวเรือน)	ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนที่ได้ ขยายเขตประปาเพิ่ม (๖๐ ครัวเรือน)	ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนที่ได้ ขยายเขตประปาเพิ่ม (๖๐ ครัวเรือน)	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่ได้ ขยายเขตประปาเพิ่ม (๓๐๐ ครัวเรือน)

ตัวชี้วัด	วิธีการคิดฐานคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของ ความยาวพื้นที่คุ้มครองเสี่ยง ที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ	ความยาวพื้นที่คุ้มครองเสี่ยง ได้รับการ ป้องกันการกัดเซาะ : ร้อยละ ๓๕ ของ ความยาว ๑๕,๕๒๐ ม. จาก ๔๕,๐๐๐ ม.) (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มส.)	ร้อยละ ๑๙ ของความยาวที่คุ้มครองเสี่ยงที่ได้รับการ ป้องกัน (๓,๐๐๐ ม.)	ร้อยละ ๑๙ ของความยาวที่คุ้มครองเสี่ยงที่ได้รับการ ป้องกัน (๓,๐๐๐ ม.)	ร้อยละ ๑๙ ของความยาวที่คุ้มครองเสี่ยงที่ได้รับการ ป้องกัน (๓,๐๐๐ ม.)	ร้อยละ ๑๙ ของความยาวที่คุ้มครองเสี่ยงที่ได้รับการ ป้องกัน (๓,๐๐๐ ม.)	ร้อยละ ๒๔ ของความยาวที่คุ้มครองเสี่ยงที่ได้รับการ ป้องกัน (๓,๕๒๐ ม.)	ร้อยละ ๑๐๐ ของความยาวที่คุ้มครองเสี่ยงที่ได้รับการ ป้องกัน (๑๕,๕๒๐ ม.)

ตัวชี้วัด	วิธีการติดตามค่านิยมตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.) ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐/ปี	เมื่อเทียบกับจำนวนพื้นที่เป้าหมายกลุ่มที่ ๑ พื้นที่ตามโครงการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ยื่นขอ จำนวน ๖๙,๕๕๘ ไร่ กลุ่มที่ ๒ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๓๘๑,๘๖๒ ไร่ กลุ่มที่ ๓ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๒๔๖,๕๑๔ ไร่ รวมพื้นที่จัดสรร จำนวน ๖๙๗,๙๓๔ ไร่	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๑๐๐
เป้าประสงค์ที่ ๓ ยกระดับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับระบบนิเวศที่สมบูรณ์						
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของพื้นที่ป่าตามกฎหมายทั้งหมดคงสภาพ	เมื่อเทียบกับพื้นที่ของจังหวัดโดยใช้ผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของกรมป่าไม้ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๓๙๕,๑๘๐.๓๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๗ ของพื้นที่จังหวัดที่มีจำนวน ๗,๕๒๗,๘๐๘.๒๗ ไร่	ร้อยละ ๘๕.๑๗	ร้อยละ ๘๕.๑๗	ร้อยละ ๘๕.๑๗	ร้อยละ ๘๕.๑๗	ร้อยละ ๘๕.๑๗
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๕/ปี	เมื่อเทียบกับ ฐานปี ๒๕๖๓	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๒๕
เป้าประสงค์ที่ ๔ พัฒนากิจกรรมจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ทั้งในระดับชาติและระดับลุ่มน้ำ อ่างเก็บน้ำร่วมกับบริษัทของพื้นที่						
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด	เมื่อเทียบกับแผนงาน/โครงการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งหมดที่มีการเสนอขอโครงการปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๙๐

ตัวชี้วัด	วิธีการติดตามคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
แม่อ่องสอน หัว พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐						
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติลดลง รวมทั้งลดความสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เมื่อเทียบกับพื้นที่ประสบสาธารณภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งลดความสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๐ หมู่บ้าน	๗๐ หมู่บ้าน	๗๐ หมู่บ้าน	๗๓ หมู่บ้าน	๓๕๓ หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	เมื่อเทียบกับค่าคุณภาพน้ำเสียตามแหล่งกำเนิดปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษในจังหวัดแม่อ่องสอนจำนวน ๕๑ แห่ง	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐
เป้าประสงค์ที่ ๕ การบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ						
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐/ปี	เมื่อเทียบกับฐานปี ๒๕๖๓ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ขยะทั้งหมด ๑๒๓.๐๖ ตัน/วัน (ทั้งปี๔๔,๙๑๖.๙๐ ตัน) มีการกำจัดถูกต้อง ตามมาตรฐานการ ๖๙.๕๓ ตัน/วัน (ทั้งปี๒๕,๓๗๘.๔๕ ตัน) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๐ % ของการกำจัดทั้งหมด	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัด	วิธีการติดตามคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง และภาครัฐมีบริการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ					
ด้านสาธารณสุข						
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน สดลงร้อยละ ๑๐	(จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อออกนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๕๖๓ - จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อออกนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๕๖๔) / จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อออกนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๕๖๓ x ๑๐๐ (โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลา ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงใต้เข้าถึงบริการสุขภาพจิต	(จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับบริการ / จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด) x ๑๐๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๙๘
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	(จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีมาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) / จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มีมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit)) x ๑๐๐	ร้อยละ ๒๔	ร้อยละ ๒๖	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๒
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์คุณภาพครบ ๕ ครั้ง ตามเกณฑ์	(จำนวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์คุณภาพ ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ (ฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม) ANC / จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดทั้งหมด (ฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม) LABOR) x ๑๐๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๗๕

ตัวชี้วัด	วิธีการวัดฐานคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ	๑. มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ UCCARE ระดับ ๓ ขึ้นไป ๒. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย ๒ ประเด็น	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละเด็กปฐมวัย / วัยเรียน สูง ต่ำส่วน เด็กปฐมวัย อายุ ๐-๑๔ ปี สูงต่ำส่วน						
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ร้อยละเด็กปฐมวัย / วัยเรียน สูงต่ำส่วน เด็กปฐมวัย อายุ ๐-๕ ปี สูงต่ำส่วน	B คือ จำนวนเด็กที่ซั้งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด A คือ จำนวนเด็กสูงต่ำส่วน การคำนวณ (A/B) x ๑๐๐	ร้อยละ ๕๒	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๕๖	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ร้อยละเด็กปฐมวัย / วัยเรียน สูงต่ำส่วน เด็กวัยเรียน อายุ ๖-๑๔ ปี สูงต่ำส่วน	B คือ จำนวนเด็กที่ซั้งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด A คือ จำนวนเด็กสูงต่ำส่วน การคำนวณ (A/B)x ๑๐๐	ร้อยละ ๕๖	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๒	ร้อยละ ๖๔
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต						
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการภาครัฐเพิ่มขึ้น	ใช้ข้อมูลผู้ให้บริการสวัสดิการสังคม (จากหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. / จำนวนคนจนเป้าหมายตามข้อมูล TPMAP ณ ปี ๒๕๖๒ *๑๐๐) โดยบริการสวัสดิการสังคม ที่หน่วยงานกระทรวง พม. ให้บริการ มีดังนี้	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๕	ร้อยละ ๔๐

ตัวชี้วัด	วิธีการติดตามค่า ณ ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
	<p>วิธีการติดตามค่า ณ ตัวชี้วัด</p> <ol style="list-style-type: none"> เงินอุดหนุนสงเคราะห์ทุกประเภท ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การให้บริการกู้ยืมเงินคนพิการและผู้สูงอายุ ให้บริการกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ 					
ตัวชี้วัดที่ ๘ จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่อาศัยมั่นคงปลอดภัย เพิ่มขึ้นปีละ ๒๕๐ หลัง	<p>ใช้ฐานคิดจากข้อมูลผู้ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๖๑ ครั้วเรือน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๒๗ ครั้วเรือน โครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน ๑๕๒ ครั้วเรือน 	๒๕๐ ครั้วเรือน	๒๕๐ ครั้วเรือน	๒๕๐ ครั้วเรือน	๒๕๐ ครั้วเรือน	๒๕๐ ครั้วเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๘ ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและ นันทนาการ อย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๐		๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕
	ร้อยละประชากรออกกำลังกาย = จำนวน ประชากรออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการ/ จำนวนประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด x ๑๐๐					

ตัวชี้วัด	วิธีการศึกษาคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐
เป้าประสงค์ที่ ๒ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ					
ด้านการศึกษา					
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละประชากรช่วงอายุ ๑๕-๕๙ ปี สามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้	ฐานข้อมูล จปฐ. ปี ๖๒ https://maehongson.cdd.go.th/ จำนวนประชากรทั้งหมด ๑๑๑,๙๕๕ คน ผ่านเกณฑ์ ๑๐๒,๒๓๕ คน (ร้อยละ ๙๑.๓๒) ไม่ผ่านเกณฑ์ ๙,๗๒๐ คน (ร้อยละ ๘.๖๘)	๙๓.๐	๙๓.๕	๙๔.๐	๙๕.๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมชายหญิง ช่วงอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป	*ช่วงอายุ ๗-๑๕ ปี เป็นการศึกษาบังคับตามพจนานุกรมการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๕๕ (๒๕๖๒) ** “รัฐธรรมนูญ ๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” (๑.๑-๑.๓) ฐานข้อมูลเดิม: ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยสำนักงานสถิติการศึกษา http://www.onec.go.th/ https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=social ข้อมูลย้อนหลัง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทียบระดับประเทศ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยช่วงอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป	๖.๒๐	๖.๔๐	๖.๘๐	๗.๐๐

ตัวชี้วัด	วิธีการศึกษาคำถามตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐
เป้าประสงค์ที่ ๓ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ปี พ.ศ.	จ.มส.	ประเทศไทย		
	๖๓	๖.๑๑	๘.๘๖		
	๖๒	๖.๑๗	๘.๖๙		
	๖๑	๕.๙๕	๘.๖๓		
	๖๐	๕.๕๖	๘.๖๑		
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ฐานคิด (ข้อมูลจำนวนภาคีเครือข่ายของหน่วยงาน พม. ทั้งหมด/จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา*๑๐๐) ภาคีเครือข่ายของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. องค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชน ๒. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ๓. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป/ชมรมคนพิการ/องค์กรคนพิการ ๔. เครือข่ายต้นผู้สูงอายุ (ศพอส. คลังปัญญาผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงวัย) ๕. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ๖. สภาองค์กรชุมชน/กองทุนสวัสดิการชุมชน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๔๐

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด	วิธีการติดตามคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙
เป้าประสงค์ที่ ๑ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร					
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการประมง ร้อยละ ๓	ครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ / จำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียน X ๑๐๐	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละครัวเรือนที่กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ร้อยละ ๙๕	ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ ๔ ของ ปีปัจจุบัน	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕
เป้าประสงค์ที่ ๒ ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตร และสินค้านอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่มาตรฐานตลาดนำการผลิต					
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนแปลง/ฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕)	จำนวนแปลง/ฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน / จำนวนแปลง/ฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์เกษตรกรที่ลงทะเบียน X ๑๐๐	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕

ตัวชี้วัด	วิธีการประเมินค่านิยมตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ (ร้อยละ ๕)	รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการสำรวจ จัดเก็บ รายงานของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการระดับอาชีพและรายได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี)	ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ ๒๒ ของปี ๒๕๖๒ มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๑๙,๘๙๓ ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด ๖๐,๖๑๑ ครัวเรือน	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๔ จำนวนครัวเรือนมีการออมเงิน	ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ ๒๓ ของปี ๒๕๖๒ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จำนวน ๕๑,๗๕๓ ครัวเรือน ไม่มีการเก็บออมเงิน ๘,๘๕๘ ครัว. จากครัวเรือนทั้งหมด ๖๐,๖๑๑ ครัว.	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐
เป้าประสงค์ที่ ๓ ขยายผลองค์ความรู้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สุขุมชนเป้าหมาย						

ตัวชี้วัด	วิธีการคิดฐานคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและรายได้ตามแนวพระราชดำริและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ของทุกภาคส่วน ชื่อมูลจาก TPMAP จำนวน ๑๓,๑๙๓ ครัวเรือน	จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และรายได้ตามแนวพระราชดำริและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ของทุกหน่วยงาน ชื่อมูลจาก TPMAP จำนวน ๑๓,๑๙๓ ครัวเรือน	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐
เป้าประสงค์ที่ ๔ การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการ						
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝีมือแรงงาน	จำนวนแรงงานและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝีมือแรงงาน / จำนวนผู้ใช้แรงงานที่ขึ้นทะเบียน X ๑๐๐	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕
เป้าประสงค์ที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาสินค้าบริการ เชื่อมโยงการตลาดด้วยชุมชน						
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ ๑๕)	(รายได้จากการจำหน่าย OTOP ปีปัจจุบัน - รายได้จากจำหน่าย OTOP ปีที่ผ่านมา) / รายได้จากจำหน่าย OTOP ปีที่ผ่านมา x ๑๐๐	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕

ตัวชี้วัด	วิธีการคิดฐานคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
เป้าประสงค์ที่ ๖ ส่งเสริมพัฒนาสินค้าบริการ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน						
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๓๐)	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / จำนวน.....X ๑๐๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๑๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน (คพท.) (ร้อยละ ๓๐)	ครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ/ครัวเรือนที่ได้รับเอกสาร คพท. X ๑๐๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๑๕๐
เป้าประสงค์ที่ ๗ การบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้						
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)	๕ หน่วยงาน	๑๕ หน่วยงาน	๒๐ หน่วยงาน	๒๕ หน่วยงาน	

ตัวชี้วัด	วิธีการคิดฐานคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้	จำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นของการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)	๕๐ ครั้ง	๕๕ ครั้ง	๖๐ ครั้ง	๖๕ ครั้ง	๗๐ ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัด	วิธีการคิดฐานคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน						
เป้าประสงค์ที่ ๑ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตร สุขภาพ ชุมชน วัฒนธรรม ทัศนียภาพ และวิถีชีวิตที่ดีพันธุ์ "ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว"						
๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้อาจการท่องเที่ยง	รายได้มาจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รายได้ประมาณการ ปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๕,๓๐๔.๐ ล้านบาท)	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๑๕
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	จำนวนนักท่องเที่ยวรวมนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในสถานพักแรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณการปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๖๐๕,๕๒๖ คน)	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๑๐
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้เยี่ยมเยือนที่เข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ยอดรวมค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งหมดปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๕,๓๐๔.๐ ล้านบาทซึ่งแยก	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๑๐

ตัวชี้วัด	วิธีการติดตามคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐
	เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เท่ากับ ๒,๒๗๒.๔๕ บาท/คน/วัน)				
เป้าประสงค์ที่ ๒ พัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อม ให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว					
๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	รายได้มาจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รายได้ประมาณการ ปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๕,๓๐๔.๐ ล้านบาท)	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๑๕
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	จำนวนนักท่องเที่ยวรวมนักท่องเที่ยวที่มาจากที่พักแรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณการปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๖๐๕,๕๖๖ คน)	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๑๐
๓. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อการพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมทางการท่องเที่ยว	จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พึงพอใจในการพัฒนาาระบบนิเวศ และปัจจัยแวดล้อมทางการท่องเที่ยว	ระดับ ๓.๕๑	ระดับ ๓.๙๘	ระดับ ๔.๐	ระดับ ๔.๕

ตัวชี้วัด	วิธีการติดตามค่านิยมตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน						
เป้าประสงค์ที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม						
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	ในระดับจังหวัด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ ระดับจังหวัด	๖ กิจกรรม	๖ กิจกรรม	๖ กิจกรรม	๖ กิจกรรม	๓๐ กิจกรรม
	ในระดับอำเภอ โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ ครั้ง ในพื้นที่ ๗ อำเภอ ผู้เข้าร่วมการอบรม กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป อำเภอละ ๒๐๐ คน อำเภอละ ๑ กิจกรรมต่อปี	๘๔ กิจกรรม	๘๔ กิจกรรม	๘๔ กิจกรรม	๘๔ กิจกรรม	๔๒๐ กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ประชาชน	ปีละ ๓๐๐ ราย	๓๐๐ ราย	๓๐๐ ราย	๓๐๐ ราย	๓๐๐ ราย	๑,๕๐๐ ราย
เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						

ตัวชี้วัด	วิธีการศึกษาค้นคว้าชีวิต	ค่าเป้าหมาย					
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนหมู่บ้านติดชายแดนที่มีหลุมหลบภัย	จำนวนหมู่บ้านติดชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๖ หมู่บ้าน บ้านบริวาร ๔ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๖๐ หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี (๑๒ หมู่บ้าน ต่อปี)	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนตำบลรวบรวมพลเรือนที่เพิ่มขึ้น	จำนวนพื้นที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น ๒๙ แห่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี (ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ต่อปี)	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๗๕
ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนหมู่บ้านชายแดนที่มีการจัดระบบการติดต่อประสานงานเพื่อติดต่อกับหน่วยงานราชการในพื้นที่	จำนวนหมู่บ้านชายแดน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔ แห่ง	ร้อยละ ๑๐๐					ร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ จำนวนแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการในสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจตลอด	เป้าหมายของสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ละ ๔๖๕ ราย รวม ๕ ปี เท่ากับ ๒,๓๒๕ ราย ยอดสะสมจำนวนแรงงานต่างด้าว ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖,๓๒๗ ราย	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ	เป้าหมายของสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ละ ๑๒๕ แห่ง รวม ๕ ปี เท่ากับ ๖๒๕ แห่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานประกอบการ ทั้งสิ้น ๘๗๘ แห่ง	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระบบรักษาความปลอดภัยในจุดผ่อนปรนพื้นที่ ๕ แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ติดตั้งกล้องวงจรปิด)	ยังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ร้อยละ ๑๐๐					ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัด	วิธีการคิดฐานคำนวณตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ จำนวนหมู่บ้านที่มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้ารับการอบรม	จำนวน ๘๓ หมู่บ้าน ต่อปี หมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งสิ้น ๔๑๕ หมู่บ้าน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ จำนวนหมู่บ้านที่ห่างไกลในอำเภอสบเมย ที่มีราษฎรเข้าร่วมเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้านชายแดนในพื้นที่ห่างไกล (จำนวน ๓ หมู่บ้าน)	จำนวนหมู่บ้านที่ห่างไกลในอำเภอสบเมย ๓ หมู่บ้าน	ร้อยละ ๑๐๐				ร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ ๕	ปี ๒๕๖๒ จำนวนที่รับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ ๖๖ คดี / จำนวนที่รับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ๑๖๒ คดี ปี ๒๕๖๓ จำนวนที่รับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ ๗๐ คดี / จำนวนที่รับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ๙๔ คดี	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๒๕
เป้าประสงค์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสร้างระบบเตือนภัย						
ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวนอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ที่ผ่านการ	จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ที่เป็นเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕๐ อปท.	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๑๐๐

สรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประเด็นการพัฒนา	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๐๓๙,๓๖๑,๒๗๖	๑,๑๗๑,๐๗๑,๑๔๑	๑,๑๙๔,๖๖๙,๐๐๐	๙๖๓,๔๔๐,๐๐๐	๖๒๑,๐๖๐,๐๐๐	๕,๙๙๙,๖๐๑,๔๕๗
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษพื้นที่ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน	๘๓๑,๐๗๙,๔๖๓	๕๑๓,๒๙๔,๑๙๓	๔๔๕,๓๓๓,๒๙๓	๔๙๕,๕๕๖,๗๙๓	๑,๑๐๔,๘๑๘,๖๙๓	๓,๓๙๐,๐๘๒,๔๓๕
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	๑๗๖,๗๙๐,๘๕๐	๑๙๙,๑๐๑,๐๐๐	๑๙๕,๕๖๙,๕๕๐	๑๘๗,๑๖๖,๓๑๐	๑๘๕,๒๔๔,๖๐๐	๙๔๓,๘๗๒,๓๑๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาอาชีพและรายได้	๓๗๑,๗๘๒,๑๖๐	๓๐๐,๑๕๓,๓๑๐	๒๙๓,๙๖๗,๐๓๐	๓๘๒,๐๐๓,๖๓๐	๒๗๘,๔๙๗,๐๓๐	๑,๖๒๖,๔๐๓,๑๖๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน	๕๖๗,๐๘๐,๔๐๐	๗๒๒,๒๘๖,๐๙๔	๖๕๗,๖๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๒๕,๐๐๐	๔๑๘,๑๗๕,๐๐๐	๒,๗๙๐,๑๙๑,๔๙๔
ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน	๓๑,๔๔๔,๙๐๐	๒๙,๙๗๐,๒๐๐	๒๙,๐๑๐,๒๐๐	๒๙,๓๗๐,๒๐๐	๒๙,๓๗๐,๒๐๐	๑๔๙,๑๖๕,๗๐๐
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔,๐๒๖,๕๓๙,๐๔๙	๒,๙๔๔,๘๗๕,๙๓๘	๒,๘๒๕,๑๗๔,๐๗๓	๒,๙๙๑,๕๕๑,๙๓๓	๒,๖๔๖,๑๖๕,๕๒๓	๑๔,๙๙๔,๙๓๔,๓๑๖,๕๑๖

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินการ (๑๐)					
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบม. (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม							
๑. โครงการสำคัญที่ ๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	๒,๗	๑	แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน	๑๓๕,๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๑ งานบูรณะทางผิวเอสพีลท์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔ ตอนแม่ละเรียง - แม่สามแลบ ระหว่าง กม. ๑๙+๕๐๐ - กม.๔๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่ ตำบลแม่ยาว ตำบลแม่สามแลบ อำเภอแม่ละเรียง อำเภอสมเด็จ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๗	๑	แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
กิจกรรมหลัก ๑.๒ งานซ่อมทางผิวเอสพีลท์ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๖ ตอน จำป๋อ - ปางคาม ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ - กม.๒๔+๗๕๓ (เป็นช่วงๆ)	๒,๗	๑	แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๓ งานเสริมผิวเอสพีลท์ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอน พุงมะลิ้น - หัวยั้ง ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๑๕+๐๐๐	๒,๗	๑	แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน	๕๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐,๐๐๐	-
กิจกรรมหลัก ๑.๔ งานซ่อมทางผิวเอสพีลท์ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๐ ตอน ทางเข้าและระบายระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๒๓๑	๒,๗	๑	แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	-
กิจกรรมหลัก ๑.๕ งานเสริมผิวเอสพีลท์ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๗ ตอน ทางปอน - แม่เงา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕+๐๐๐	๒,๗	๑	แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ				งบประมาณดำเนินงาน (๑๐)					
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบม. (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
๒. โครงการสำคัญที่ ๒ โครงการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑,๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔๘,๔๕๖,๗๐๐	๙๐,๗๕๖,๐๐๐	๑๑๘,๕๕๘,๐๐๐	๑๒๐,๙๙๐,๐๐๐	๓๔,๕๑๐,๐๐๐	๔๑๓,๒๘๖,๗๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ.ไทรงาม)	๑,๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสภอ.๑๖ ช.ม. (เขตบ้านไร่รักษ์ อ.ห้วยน้ำค้าง)	๑๐,๒๒๖,๗๐๐	-	-	-	-	๑๐,๒๒๖,๗๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒ โครงการปรับปรุงฝักร้างจรจรถูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (บ.ไม้ช้างพนาม - บ.ปางตอง)	๑,๑	๑	สภอ.๑๖ แม่สะเรียง (เขตรักษาฯ สันป่าแตง)	๑๕,๐๐๓,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๐๐๓,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๓ โครงการปรับปรุงฝักร้างจรจรถูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (แยกห้วยแห้ง - บายาป่าแหน)	๑,๑	๑	สภอ.๑๖ แม่สะเรียง (เขตรักษาฯ สันป่าแตง)	๓,๒๐๗,๐๐๐	-	-	-	-	๓,๒๐๗,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๔ โครงการปรับปรุงฝักร้างจรจรถูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (บ.ปางคาม - บ.น้ำจาก)	๑,๑	๑	สภอ.๑๖ แม่สะเรียง (เขตรักษาฯ สันป่าแตง)	๕,๕๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๕๐๘,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๕ โครงการปรับปรุงฝักร้างจรจรถูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (บ.เมืองแพม - บ.แอตลา)	๑,๑	๑	สภอ.๑๖ แม่สะเรียง (เขตรักษาฯ สันป่าแตง)	๑๕,๖๐๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๖๐๖,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินงาน (๑๐)							
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบ. (๘)	หน่วยดำเนินงาน (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
กิจกรรมหลัก ๒.๖. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (บุคลากรเริ่มต้น - บ.ค.ย.หักกุด)	๑.๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส.บ.๑๖ ช.ม. (เขตป่าอนุรักษ์ อช.ห้วยน้ำดัง)	-	๘๘,๐๘๙,๐๐๐	-	-	-	๘๘,๐๘๙,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๗ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (บาททางเข้าหอชมบ้านห้วย)	๑.๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส.บ.๑๖ ช.ม. (เขตป่าอนุรักษ์ อช.ห้วยน้ำดัง)	-	๒,๖๖๑,๐๐๐	-	-	-	๒,๖๖๑,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๘ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางตรวจการและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.ห้วยเสือเฒ่า หอชมบ้านแม่แล้วอู)	๑.๑	๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา)	-	-	๑๙,๔๕๕,๐๐๐	-	-	๑๙,๔๕๕,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินงาน (๑๐)				
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ (X) แผนแม่บท (Y) (๗)	แหล่ง งบประมาณ (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐
กิจกรรมหลัก ๒.๙ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางตรวจราชการและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.ศาลเจ้าตัน - บ.คอยผัดกุด)	๑.๑	๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เขตป่าสงวนแม่เปายฝั่งซ้าย)	๑๕,๕๑๐,๐๐๐	-	๑๕,๕๑๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑๐ โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางตรวจราชการและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑.๑	๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เขตป่าสงวนแม่เปายฝั่งซ้าย)	๔๖๕,๐๐๐	-	๔๖๕,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑๑ โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางตรวจราชการและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.ห้วยทด บ.น้ำปลาญ)	๑.๑	๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (บ.ป่าไม้ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๔)	๒,๒๑๘,๐๐๐	-	๒,๒๑๘,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑๒ โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางตรวจราชการและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สามแยก บ.กัวหน่อ - เข็มยามแยกไปอเวียงแหง)	๑.๑	๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน (เขตป่าสงวนแม่เปายฝั่งซ้าย)	๑,๖๖๐,๐๐๐	-	๑,๖๖๐,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินการ (๑๐)							
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบประมาณ (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ.ไทรงาม - บ.น้ำปาดมุง)	๑.๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสทบ.๑๖ ช.ม. (เขตป่าอนุรักษ์ อช.ห้วยน้ำค้าง)	-	-	๕๕,๙๖๘,๐๐๐	-	-	๕๕,๙๖๘,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ.คอยขี้เถา - บ.โนนของ)	๑.๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสทบ.๑๖ ช.ม. (เขตป่าอนุรักษ์ อช.ห้วยน้ำค้าง)	-	-	๙,๙๓๐,๐๐๐	-	-	๙,๙๓๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ.คอยขี้เถา - บ.เปายสองแง)	๑.๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสทบ.๑๖ ช.ม. (เขตป่าอนุรักษ์ อช.ห้วยน้ำค้าง)	-	-	๑๒,๓๔๗,๐๐๐	-	-	๑๒,๓๔๗,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑๖ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางตรวจการและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แยกปากทางเข้าห้วยอม บ.ป่าซาง - ห้วยอม บ.ป่าซาง)	๑.๑	๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๔)	-	-	๑,๐๓๖,๐๐๐	-	-	๑,๐๓๖,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินการ (๑๐)							
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบประมาณ (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑๗ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางตรวจการและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.ไม่ขาดงหนาม - บ.ปางตอง)	๑.๑	๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา)	-	-	-	๗,๘๓๔,๐๐๐	-	๗,๘๓๔,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑๘ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางตรวจการและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.ปางตอง - บ.ปางบอน)	๑.๑	๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา)	-	-	-	๑๒,๕๙๖,๐๐๐	-	๑๒,๕๙๖,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๑๙ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางตรวจการและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.ปางบอน - บ.อัวใจ)	๑.๑	๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา)	-	-	-	๙,๕๐๓,๐๐๐	-	๙,๕๐๓,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒๐ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางตรวจการและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.ผาเสืออก - บ.ผาแดง)	๑.๑	๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา)	-	-	-	๖,๑๓๐,๐๐๐	-	๖,๑๓๐,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินการ (๑๐)							
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบประมาณ. (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง ตรวจการและพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.ผก.ผอ.ก - บ.น.ภ.จ.ง)	๑.๑	๑	สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขา แม่ฮ่องสอน (ป่า สงวนแห่งชาติป่า แม่ปายฝั่งขวา)	-	-	-	๖,๑๗๓,๐๐๐	-	๖,๑๗๓,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง ตรวจการและพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.ป.ง.ค.ม - บ.น.ภ.จ.ง)	๑.๑	๑	สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขา แม่ฮ่องสอน (ป่า สงวนแห่งชาติป่า แม่ปายฝั่งขวา)	-	-	-	๒,๙๕๖,๐๐๐	-	๒,๙๕๖,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง ตรวจการและพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.ยา.ป่า.แหน - บ.ท.วย.แหน)	๑.๑	๑	สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขา แม่ฮ่องสอน (ป่า สงวนแห่งชาติป่า แม่ปายฝั่งขวา)	-	-	-	๗๐๔,๐๐๐	-	๗๐๔,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินการ (๑๐)				
แผนงาน/โครงการ (๒)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๓)	แหล่ง งบประมาณ (๔)	หน่วยงานโยธาธิการและผังเมือง (๕)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ.ห้วยทก - บ.น้ำปลานง)	๑.๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสทบอ.๑๖ ช.ม. (เขตป่าอนุรักษ์ อช.ห้วยน้ำดัง)	-	-	๑๗,๒๕๕,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกปากทางเข้าห้วยทก บ.ป่าขวาง - ห้วยทก บ.ป่าขวาง)	๑.๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสทบอ.๑๖ ช.ม. (เขตป่าอนุรักษ์ อช.ห้วยน้ำดัง)	-	-	๑๕,๙๑๑,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยก บ.กิวทอ - ป้อมยามแยกไป อ.เวียงแหง)	๑.๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสทบอ.๑๖ ช.ม. (เขตป่าอนุรักษ์ อช.ห้วยน้ำดัง)	-	-	๕๓,๐๐๘,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินการ (๑๐)					
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบม. (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒๗ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง ตรวจการณ์และเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (ตามแยกแสดาคือลอก่า ปือกเอโกใหม่)	๑.๑	๑	สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขา แม่ฮ่องสอน (ป่า สงวนแห่งชาติป่า แม่ปายฝั่งขวา)	-	-	๗,๙๗๕,๐๐๐	๗,๙๗๕,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒๘ โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง ตรวจการณ์และเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ห้วยแห้ง - บ.แอโก (สิ้นสุดบน คอนกรีตทางหลวงชนบท - บ.แอโก)	๑.๑	๑	สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขา แม่ฮ่องสอน (ป่า สงวนแห่งชาติป่า แม่ปายฝั่งขวา)	-	-	๘,๒๑๐,๐๐๐	๘,๒๑๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๒๙ โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง ตรวจการณ์และเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (บ.เมืองแพม - บ.แอตา)	๑.๑	๑	สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขา แม่ฮ่องสอน (ป่า สงวนแห่งชาติป่า แม่ปายฝั่งขวา)	-	-	๕,๓๒๖,๐๐๐	๕,๓๒๖,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๒.๓๐ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง ตรวจการณ์และเพื่อพัฒนาหมู่บ้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ บ.แอโก - บ.แสนคำลือเก่า (ปือกบอกฟ้า - ตามแยกบ้านแสนคำลือเก่า)	๑.๑	๑	สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขา แม่ฮ่องสอน (ป่า สงวนแห่งชาติป่า แม่ปายฝั่งขวา)	-	-	๑๒,๘๗๙,๐๐๐	๑๒,๘๗๙,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ			งบประมาณดำเนินการ (๑๐)						
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๓)	แหล่ง งบประมาณ. (๔)	หน่วยงานโยธาธิการ (๕)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
๓. โครงการสำคัญที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน		๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๒๐,๖๑๕,๑๕๑	๑๓๒,๐๗๑,๑๕๑	๔๘,๒๐๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	๓๖๓,๒๕๖,๒๕๗
กิจกรรมหลัก ๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้านใหม่ - บ้านขามเมือง) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔.๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๓.๒ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกม. ๑ ขุม บ้านแม่สวด หมู่ ๑ และบ้านแม่สวดใหม่ หมู่ ๔ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรยาว ๔,๐๐๐ เมตร	๔.๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๓.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๕ - บ้านห้วยม่วง หมู่ ๒ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กว้าง ๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๕.๐๐ กิโลเมตร	๔.๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๓.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกทางหลวงชนบท ๓๐๑๗ - บ้านแม่ทาค หมู่ ๗ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กว้าง ๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๕.๐๐ กิโลเมตร	๔.๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๓.๕ โครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพัฒนากำแพงกั้นน้ำห้วยชกาน	๔.๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๓.๖ ปรับปรุงถนนเส้นทางวัดป่า บ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	๔.๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๓.๗ ก่อสร้างสะพาน คสล. (ไม่มีทางเท้า) ข้ามลำห้วยแม่ไล่จั่ว บ้านแม่ไล่จั่ว ม.๑๒ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	๔.๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินงาน (๑๐)							
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบประมาณ (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
กิจกรรมหลักที่ ๓.๔ ปรับปรุงระบบป้องกันดินโคลนถล่มเชิงทาง ถนน สายน้ำแม่แลบ - บ้านแม่ลาวี ด.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๑๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๓.๙ ปรับปรุงผิวจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยพร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงชนบท มส.๓๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ - บ้านแม่สามแลบ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๕	๑	แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๓.๑๐ ปรับปรุงผิวจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยพร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงชนบท มส.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ - บ้านแม่สุริน ตำบลขุนยวม,แม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๕	๑	แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน	-	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๓.๑๑ ปรับปรุงผิวจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยพร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงชนบท มส.๓๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ - บ้านสบโขง ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๕	๑	แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน	-	-	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๓.๑๒ ปรับปรุงผิวจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยพร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงชนบท มส.๕๐๑๓ แยกทางหลวงชนบท หมายเลข มส.๕๐๑๕ - บ.ป่าไผ่ ต.นาปู่ป้อม อ.ป่าเมรุมาะฟ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๕	๑	แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ			งบประมาณดำเนินการ (๑๐)						
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบประมาณ. (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
กิจกรรมหลักที่ ๕ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยหรือติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงชนบท มธ.๕๐๒๑ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข มธ.๓๐๐๗ - ตำบล ห้วยต้นนุ่น ค.แม่เงา, ขุนยวม อ.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๕	๑	แขวงทางหลวง ชนบทแม่ฮ่องสอน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๓.๑๔ ปรับปรุงถนนป้าไม้ลำลอง(จอปราดี - โพ ขอ) ตำบลเสาดหินและตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	๒,๗	๑	สพอ.๑๖ มร. (เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า สาละวิน) (อยู่ห่างจากรอการ อนุเมติ)	-	๒๑,๙๗๑,๐๐๐	-	-	-	๒๑,๙๗๑,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๓.๑๕ ปรับปรุงถนนป้าไม้ลำลอง(บ้านโพขอ - หน่วยพิทักษ์ป่า แม่สอง) ตำบลเสาดหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๗	๑	สพอ.๑๖ มร. (เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า สาละวิน) (อนุเมติในหลักการ แล้ว)	๗๒,๕๖๐,๑๔๑	-	-	-	-	๗๒,๕๖๐,๑๔๑
กิจกรรมหลักที่ ๓.๑๖ ปรับปรุงถนนป้าไม้ลำลอง(บ้านแม่สอง - หน่วยพิทักษ์ป่าหัวควาชวนแม่สอง) ตำบลเสาดหิน อำเภอแม่สะ เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๗	๑	สพอ.๑๖ มร. (เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า สาละวิน) (อยู่ห่างจากรอการ อนุเมติ)	-	๑๑,๔๐๐,๑๔๑	-	-	-	๑๑,๔๐๐,๑๔๑
กิจกรรมหลักที่ ๓.๑๗ ปรับปรุงถนนป้าไม้ลำลอง(หน่วยพิทักษ์ป่า สบแจะ - โพขอ) ตำบลเสาดหินและตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๗	๑	สพอ.๑๖ มร. (เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า สาละวิน) (อนุเมติในหลักการ แล้ว)	๕,๐๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๕๕,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ				งบประมาณดำเนินการ (๑๐)					
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบประมาณ (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
๔. โครงการสำคัญที่ ๔ โครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒.๗	๓	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด แม่ฮ่องสอน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๕. โครงการสำคัญที่ ๕ โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดินเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	๒	๓	สำนักงานเทศบาล เมืองแม่ฮ่องสอน	-	-	๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐
แผนงานที่ ๒ การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง									
๑. โครงการสำคัญที่ ๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๕๘,๗๕๐,๐๐๐	๑๗๖,๗๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๕๐๐,๐๐๐	๗๔๕,๙๕๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสาย บริเวณเขตเทศบาลตำบลปาย หมู่ที่ ๑, ๓, ๔ และ ๖ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว ๒.๓๘๕ เมตร	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำยม ชุมชนจองค์ ด้านทิศใต้ (ต่อจากโครงการเดิม) ต.แม่ละเรียง อ.แม่ละเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๓๐๐ เมตร	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๓ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำยม ชุมชนบ้านโป่งใน ถึง ชุมชนบ้านโป่งนอก สะพานพระมลอ ต.แม่ละเรียง อ.แม่ละเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๑๐๐๐ ม.	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๔ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำยม บ้านหนองผักหนาม หมู่๗ ต.แม่ละเรียง อ.แม่ละเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๒๐๐ ม.	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๕ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ลาบุรีริมแม่น้ำแม่ลาน้อย หมู่ ๑-หมู่ ๙ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนความยาว ๗,๐๐๐ เมตร	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินงาน (๑๐)							
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบประมาณ (๘)	หน่วยงานโยธาธิการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
กิจกรรมหลัก ๑.๖ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านทุ่งรวงทอง ม.๑๐ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๕๐๐ เมตร	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๗ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านท่าสองแคว ม.๘ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๐๐ เมตร	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๑,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๘ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณริมตลิ่งเทศบาลตำบลปายและพื้นที่ต่อเนื่อง บริเวณเขตเทศบาลตำบลปาย หมู่ที่ ๑, ๓, ๔ และ ๖ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๙ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำยม บ้านแม่สวด หมู่ ๑ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร(ระยะที่ ๓ จากเดิม)	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๑๐ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ฮ่องสอน เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๓๕ เมตร	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๗๕๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๑๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำปาย ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๑.๑๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาย ตำบลคาบอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ)	๔/๗	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐

บัญชีรายการชุดโครงการ				งบประมาณดำเนินการ (๑๐)				
แผนงาน/โครงการ (๖)	ยุทธศาสตร์ชาติ(X) แผนแม่บท(Y) (๗)	แหล่ง งบประมาณ. (๘)	หน่วยดำเนินการ (๙)	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
แผนงานที่ ๓ การก่อสร้างฝาย ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย								
๑.โครงการสำคัญที่ ๑ โครงการก่อสร้างฝาย ปรับปรุงซ่อมแซมฝายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำ การอุปโภคบริโภค		๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๕๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๑ ก่อสร้างฝายช่วยมุง หมู่ ๑ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	๔/๗	๑	สนง.โยธา	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายทุ่งสารภี บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่ ๙ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๔๐ เมตร	๔/๗	๑	สนง.โยธา	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายบนป่าตาล บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๑ ต. แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๔๐ เมตร	๔/๗	๑	สนง.โยธา	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๔ ก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำ ลำห้วยแม่ละมู หมู่ที่ ๒ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	๔/๗	๑	สนง.โยธา	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลัก ๑.๕ ขุดลอกหน้าฝาย และก่อสร้างลำเหมือง ลำห้วยแม่ละมู หมู่ที่ ๒ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	๔/๗	๑	สนง.โยธา	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐
๒. โครงการสำคัญที่ ๒ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองส่งน้ำที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน (จำนวน ๒๘ รายการ)		๓	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐,๐๐๐
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหน้าอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำต่าง ๆ ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน (จำนวน ๙๒ รายการ)		๓	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐